



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13056

หน้า: 8(ขา)

Col.Inch: 24.32 Ad Value: 21,888

PRValue (x3): 65,664

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เชื่อมระบบทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูล 'สวนยางพารา'

กยท.เชื่อมระบบทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูล 'สวนยางพารา'

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนผู้ประกอบการยาง โดยทั้ง 2 ส่วนงานต่างสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

นายธีรัช กล่าวต่อว่า การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) กยท. จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อรับหรือส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และในส่วนของผู้ตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน นั้น กยท. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล จากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันตัวตนบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กยท. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กยท.ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5097

Col.Inch: 30.93 Ad Value: 27,527.70

หัวข้อข่าว: ชง5พันล.อุ้มเกษตรกร

หน้า: A5(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 82,583.10

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ชง5พันล.อุ้มเกษตรกร

**โพสต์ทูเดย์-เสนอ ครม.ลับตาหน้า
เคาะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
เสียหายน้ำท่วมจัดงบกลาง 5,000 ล้าน**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยราชการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรทันทีหลังน้ำลด เพื่อรองรับมาตรการที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในวันที่ 24 ม.ค. ซึ่งจะมีการชงงบกลางเพื่อสนับสนุน 5,000 ล้านบาท

“จากการหารือกับตัวแทนเกษตรกร ความต้องการเบื้องต้นที่ต้องการนั้น อยู่ในรูปของเงินยืมซึ่งพ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การพักชำระหนี้ของเกษตรกร” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

ด้านการจ่ายเงินเกษตรกรที่ประสบ

อุทกภัย 3,000 บาท/ครัวเรือน ที่ ครม. ได้อนุมัติไปตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2559 นั้นยังไม่ดำเนินการจ่าย เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการแก้ไขระเบียบ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการเร็วที่สุด

ทั้งนี้จากได้ลงพื้นที่พบความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง โดยกรมวิชาการเกษตรรายงานว่าใน 9 จังหวัดมีพื้นที่ประสบภัยเกือบ 2 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์มประสบอุทกภัยรวม 9 แสนไร่ เฉพาะส่วนของ จ.สุราษฎร์ธานี มีสวนปาล์มที่อยู่ต่ำกว่า 3 ปี ประมาณ 6-7 หมื่นไร่ คาดว่าเสียหายทั้งหมด

เนื่องจากถูกน้ำท่วมมากกว่า 15 วัน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ความเสียหายด้านประมงเบื้องต้นอยู่ที่ 1,688 ล้านบาท ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 300 กว่าล้านบาท โดยกรมจะสำรวจความ

เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พบว่าความเสียหายในส่วนของยางพาราทั้ง 9 จังหวัด เบื้องต้นประมาณ 455 ล้านบาท พื้นที่รวม 7.3 แสนไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 9.5 หมื่นราย

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหาว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างระเบียบ 2 ฉบับ จะทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรพัฒนาศักยภาพสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบรายชื่อทะเบียนหนี้เกษตรกรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนทั่วประเทศเพิ่มอีก 2,924 ราย รวม 6,134 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 2,368 ล้านบาท ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้อนุมัติรับรองแล้ว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

รอบบ่าย

Khom Chad Luak (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5571

Col.Inch: 23.91 Ad Value: 52,602

คอลัมน์: บอกล่าข่าวเกษตร

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 157,806

ศิลปิน: ลีลี

●●● “บอกล่าข่าว

เกษตร” ประจำวันศุกร์

ที่ 20 มกราคม ตอนนี้

สถานการณ์น้ำท่วมทางภาค

ใต้แม้บางจังหวัดจะคลี่คลายลงไปแล้ว

แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะยังมีปริมาณฝน

กระหน่ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง

วันที่ 19-20 มกราคม จะมีฝนตกหนัก

บางแห่ง ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ

จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา บัตตานี

ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล สถานการณ์

ยังน่าเป็นห่วง ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา

ยังประกาศว่าช่วงนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม

ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่างระวังผลกระทบ

จากฝนตกหนักและปริมาณฝนที่ตกสะสม

อาจทำให้น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีก

●●● ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ

สรุปความเสียหายภาคการเกษตรเบื้องต้นเป็น

นาข้าว 272,183.25 ไร่ พืชไร่ 26,109.00

ไร่และพืชอื่น 694,388.26 ไร่ เกษตรกร

เดือดร้อน 444,685 ราย ขณะที่การยาง

แห่งประเทศไทย สรุปความเสียหายของสวน

ยางพาราในภาคใต้เบื้องต้น 739,926 ไร่

อันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายพื้นที่การเกษตร

ตามแนวชายตลิ่ง โดยเฉพาะสวนมะพร้าวที่

คลื่นเซาะตลิ่งเสียหายอีกจำนวนมาก ด้าน

ประมง ปลาเสียหาย 30,359 กระชัง กุ้ง ปู

หอย เสียหาย 8,030 กระชัง ด้านปศุสัตว์

โค-กระบือ เสียหาย 361,377 ตัว สุกร



สองเกลอ

327,400 ตัว แพะ-แกะ

80,268 ตัวสัตว์ป่า

7,874 ตัว

●●● กระนั้นสิ่งที่

“สองเกลอ” และคนอื่นประทับใจก็คือทุก

ครั้งที่คนไทยเราประสบความสำเร็จอย่างสูง

ไทยเราไม่เคยทิ้งกัน อย่างสถานการณ์น้ำท่วม

ในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน

อย่างล่าสุดกรมปศุสัตว์ร่วมกับบริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ

ซีพีเอฟ ได้ปล่อยคาราวานรถบรรทุกอาหาร

สัตว์จำนวน 100 ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือ

เกษตรกรนำไปฟาร์มสุภาพสัตว์เลี้ยงขนาด

ใหญ่อย่างโค กระบือ แพะ แกะให้แข็งแรง

ขึ้น หลังจากขาดแคลนหญ้าแห้งเพราะน้ำ

ท่วมสูงมาหลายวัน ขอชมเชยขอรับ

●●● ในที่สุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่

ครองถ้วยพระราชทานในงานประเพณี 4

จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เกษตรเมืองน่าน

ปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานประเพณี

4 จอบแห่งชาติ” ณ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่

21-27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี 12 สถาบัน

อุดมศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการเกษตรจาก 4

ภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เป็น

ภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ มีการบรรจุการ

แข่งขันทักษะเกษตรจำนวน 18 ประเภท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถคว้ารางวัล 11

เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน สองเกลอขอแสดงความ

ยินดีด้วยครับ!



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9550

Col.Inch: 163.08 Ad Value: 252,774

หน้า: 1(ขวา), 12

PRValue (x3): 758,322

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: รม.แจก'ทรานซิสเตอร์'ให้คนได้ฟังข่าวน้ำท่วม

รม.แจก'ทรานซิสเตอร์' ให้คนได้ฟังข่าวน้ำท่วม

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมขงของบเพิ่ม 4 พันล้าน ช่วยฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด นายกฯ เตรียมลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ มอบเงินเยียวยา รองอธิบดีกรมชลฯ □ อ่านต่อหน้า 12



● น้ำท่วม □ ต่อจากหน้า 1

โล่งใจ ฝนรอบใหม่ไม่หนักมาก ขณะที่ปภ.สั่ง 21 จว.พร้อมรับมือ สธ.พบกลุ่มเสี่ยงจำตัวคลาย สั่งจัดแพทย์ดูแลใกล้ชิด น้ำท่วมสงขลากระทบ 111 โรงเรียน รอไฟใต้เปิดวังแล้ว สุราษฎร์ฯ นำลุงชงชีพช่วยพระ น้ำป่าประจวบฯ ถล่มหาดบ้านกรูดชัย แห่ร้อนทอกลักถัก จนเครื่องมือขาดตลาด

■ ปภ.สั่ง 21 จว.พร้อมรับมือฝน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายจักรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดผยจึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ยังคงมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ รวม 27 อำเภอ 147 ตำบล 1,086 หมู่บ้าน โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วย

△ ถล่มยับ - ซากความเสียหายจากน้ำป่าขจัดถล่มบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนเลียบริมชายหาด วิสเซอร์ติ และร้านอาหารหลายแห่งพังเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่ 18 ม.ค.

ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายจักรชัยกล่าวอีกว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 18-22 ม.ค. ประกอบกับยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งของภาคใต้ ปภ.จึงประสาน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี

ธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา ระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ทะเลอย่างคั่งเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะตกในระลอกใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และมีสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

■ นายกฯเตรียมมอบเงินเยียวยา

นายออมสิน ชีวะพลุกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ว่า คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท ซึ่งดำเนินการแล้ว และนายกฯ จะลงพื้นที่ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ ซึ่งจะได้มอบเงินดังกล่าวให้กับญาติของผู้เสียชีวิตต่างจังหวัดอื่นๆ จะมีผู้ว่างมารับมอบเช็คจากนายกฯ เพื่อนำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

“ในที่ประชุมได้คุยกันอยู่แล้วว่า เงินจากกองทุนจะต้องเอาไปช่วยประชาชนแน่นอน แต่คงไม่ใช่เอาไปแจก ไม่นับเงินที่มีอยู่คงไม่พอ แต่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหาย และขอข้อมูลว่ากระทรวง หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการอะไรอยู่ จะมีแผนดำเนินการอะไรต่อไปบ้าง จากนั้นเราจะมาดูว่าจะไปเติมเต็มตรงไหนให้เหมาะสม เพราะไม่อยากส่งเงินลงไปอย่างไม่มีเป้าหมาย แต่ต้องการไปเติมเต็มส่วนที่ยังขาด ทั้งนี้มีการพูดคุยว่าเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 มีการซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์แบบที่ใช้ในต่างจังหวัดไปแจกประชาชนแต่ละครัวเรือนเพื่อใช้ฟังข่าวสารของราชการ ราคาไม่แพงมาก แต่ดูอยู่ว่าจะต้องใช้แค่ไหนอย่างไร มีเงินพอหรือไม่ ทราบว่าเครื่องละ 200-300 บาท ต้องดูก่อนว่าจะอย่างไร อยากช่วยทั้งหมด แต่ต้องดูความเหมาะสม” นายออมสินกล่าว

นายออมสินกล่าวว่า ส่วนการบริจาคสิ่งของนั้น ทราบจากสมทว่ามีประชาชนร่วมบริจาคเงิน 21 ล้านบาท และสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำ เครื่องดื่ม อีกจำนวนมาก คนได้แจ้งผู้แทนสมทแล้วว่าให้ประสานงานกับการบินไทยเพื่อจัดส่ง ซึ่งปิดรับส่งให้ฟรีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าตรงไหนยังขาดก็ขอให้บอกมา จะจัดส่งไป



ข่าวสด
กรอบเช้า
Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560
ปีที่: 26 **ฉบับที่:** 9550 **หน้า:** 1(ขา), 12
Col.Inch: 163.08**Ad Value:** 252,774 **PRValue (x3):** 758,322 **ศิลป์:** ลีลี
หัวข้อข่าว: รบ.แจก'ทรานซิสเตอร์'ให้คนได้ฟังข่าวน้ำท่วม

■ ขงของบ-4 พันล้านช่วยเกษตรกร

ขณะที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ม.ค. ที่จะถึงนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอของบกลางช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่กรม.เมื่อวันที่ 17 ม.ค. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัยจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ในเดือน ก.พ. ไว้ที่ 1,900 ล้านบาท ซึ่งงบดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ ที่กำหนดให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้งบประมาณที่ขอใหม่นี้ จะใช้เพื่อจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 2,600 ล้านบาท ในขณะที่กรมชลประทานขอใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ 55 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ในพื้นที่ 526 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรตามมาตรการอุดหนุน 450 ล้านบาท งบฟื้นฟูอาชีพ 75 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ของฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 200 ล้านบาท และอื่นๆ ไม่รวมกรมชลประทานที่อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อขอมบนำระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นต้องใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท

■ แจงแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มขึ้นได้หลังจากเดือนม.ค. ไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประมาณ 4 เดือน โดยกระทรวงเกษตรฯ มีโรดแมปเพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตรกรของเกษตรกรที่ประสบภัยของจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี กระบี่ และชุมพร ยังเหลือจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรีศูราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์

แบ่งเป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลดระยะเร่งด่วนตั้งแต่ 17-31 ม.ค. โดยจัดทีมวิชาการหรือคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ เพื่อประเมินความเสียหาย ความต้องการของเกษตรกร แนะนำดูแลเบื้องต้น พืช ประมง ปศุสัตว์ สร้างการรับรู้มาตรการช่วยเหลือของรัฐ เพื่อการช่วยเหลือตามระเบียบ ถือการเร่งระบายน้ำออก

จากพื้นที่ลุ่มต่ำ มาตรการช่วยเหลือเยียวยานำบัณฑิตและขจัดกลิ่นเหม็นเกษตรกรผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท

ระยะสั้น ช่วง ม.ค.-ก.ย. เพื่อการฟื้นฟูซ่อมสร้าง ได้แก่ การฟื้นฟู ปรับปรุง ปรับปรุงดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูอาชีพด้านพืช โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน โดยกรมวิชาการเกษตร พืชสวนอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร อยากราโดยกรมช่างแห่งประเทศไทย และการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ การลดภาระหนี้สินในการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินให้กับเกษตรกร การควบคุมราคา คุณภาพปัจจัยการผลิต

และ ปี 60-63 เป็นการฟื้นฟูพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การสร้างพัฒนาก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การปรับโครงสร้างการผลิตอาชีพในพื้นที่ลุ่มต่ำ นำท่วมซ้ำซาก โดยใช้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map) การพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยระบบการประเมินความเสี่ยง

■ โฉ่งฝนครอบครัวใหม่ไม่มาก

นายทองปลาดทองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ภาคใต้ตามที่มีฝนตกในช่วง 16-20 ม.ค. นี้พบว่า ปริมาณฝนตกไม่มากตามที่คาด ยกเว้นที่ชุมพร มีฝนตกมากที่สุด 129 มิลลิเมตร หรือน้ำท่วมสูงจากถนน ประมาณ 40 เซนติเมตร คาดว่าจะเบาบางลงใน 23.00 น. ของวันที่ 18 ม.ค. นี้ หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงหลังจากวันที่ 20 ม.ค. นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนได้ในเดือน ก.พ. ดังนั้นจึงคาดว่าทุกจังหวัดจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในสิ้นเดือนนี้

■ สธ.พบกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย

ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยริมถนนสาย 41 ขาขึ้นกทม. พื้นที่บ้านไทรจาม น.4 ตำบลท่าสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นพ.จุมภฏ พรหมเสลา ผอ.ร.พ.สวนสราญรมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่นักจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตั้งจุดคัดกรองจิตเวชภายในเพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตในสภาวะฉุกเฉิน

นพ.จุมภฏกล่าวว่า ขณะนี้มีนักจิตเวชเข้า

ให้การดูแลผู้ประสบอุทกภัยใน 3 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่โดนน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนเสียหายรุนแรงซึ่งกระทบด้านจิตใจอย่างมาก กลุ่มน้ำท่วมขังบ้านเรือนนานที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียด และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่อาจอาการกำเริบส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ โดยเฉพาะนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกลุ่มเสี่ยงด้านจิตเวช ที่มีอาการเครียดมากซึมเศร้า และคิดฆ่าตัวตายจำนวนร้อยละ 3 จากกลุ่มคัดกรอง 1,200 คน หรือประมาณ 36 ราย สำหรับภาพรวมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนพบกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 3 จากกลุ่มคัดกรอง 5,800 คน มีกลุ่มคิดฆ่าตัวตาย 8 ราย ที่มีทีมแพทย์ติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากการดูแลด้านจิตเวชแล้ว ยังได้ตั้งจุดบริการนวดแผนไทยเพื่อการคลายเส้น ซึ่งสามารถช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นคลองริมแม่น้ำคาปี น้ำยังคงทรงตัวไม่เพิ่มระดับเนื่องจากมีเครื่องผลักดันน้ำ แต่กักตุนระดับน้ำเนื่องจากน้ำจากต้นน้ำในอำเภอพระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร บ้านนาเคียน เขื่อนซาอู โกลมาไม่หมด ประชาชนยังได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเนื่อง 1-2 ตำบลที่น้ำท่วมสูงเช่นกัน

■ น้ำท่วมสงขลากระทบ 111 ร.ร.

ด้านนพ.สรรพงษ์ ภูธรรักษา สสจ.สงขลาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สสจ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ลงพื้นที่ที่น้ำท่วมจ.สงขลา มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตแล้ว บางรายทรัพย์สินเสียหาย พบมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเครียด 10 ราย ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว

พญ.เพชรดา ใต้มีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต 12 เผยพบว่า จากน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างทำให้เกิดการสูญเสียบ้านเรือน สมาชิกในครอบครัวทรัพย์สิน และผู้ที่อพยพอยู่ศูนย์อพยพ ต้องเข้าไปดูแลเป็นรายบุคคลหลังน้ำลด อาจเกิดโรคซึมเศร้าและภาวะเครียดได้ โดยเฉพาะครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกจากอุบัติเหตุ น้ำท่วมใน 3 จังหวัด 13 ราย ร้อยละ 90 ้วยเด็กและเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เกือบ 100 รายต้องเข้าไปดูแลและเยียวยาเป็นรายบุคคลในกรณีพิเศษ

นายสันติ แสงระวี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.สงขลาเปิดเผยว่า ได้สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่า โรงเรียนได้รับผล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9550

หน้า: 1(ซา), 12

Col.Inch: 163.08 Ad Value: 252,774

PRValue (x3): 758,322

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: รบ.แจกทรานซิสเตอร์ให้คนได้ฟังข่าวน้ำท่วม

กระทบทั้งจังหวัด 111 โรง จาก 513 โรง นักเรียนได้รับผลกระทบ 10,296 คน ความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 98 ล้านบาท โรงเรียนใน สพป.สงขลา เขต 1 จำนวน 87 โรง สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 42 โรง สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 4 โรง และ สพม. 27 โรง

■ น้ำป่าระจวบ-อลหม่านกัดบ้านกรูด

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากปัญหาน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่าที่บริเวณชายหาดบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประจวบคีรีขันธ์ พบว่าน้ำป่าได้พัดถล่มจนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ถนนเลียบริมชายหาดบ้านกรูดพังเสียหายเป็นแนวยาวกว่า 1 กม. ซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงประจวบฯ เร่งจัดสายรอนจนสามารถเปิดการจราจรได้แล้ว พร้อมนำดินสนคันมะพร้าวที่หักไปคืนถนนรอกอนใกล้ริมชายหาดออก

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีรีสอร์ท ที่พัก บังกะโล ร้านอาหาร และบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำป่าพัดทำลายจนเสียหายจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนได้เข้าเคลียร์พื้นที่ได้บ้างแล้วเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายจากภัยน้ำป่าครั้งนี้กว่า 100 ล้านบาท และคงต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิม

■ บางสะพานฝนตกซ้ำทั้งคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะๆ ทำให้การจราจรบนถนนเพชรเกษมขาดลงได้คิดตั้งแต่หน้าป้อมน้ำมันปัด. ที่ถูกน้ำท่วมขังไปจนถึงสะพานวังเขาหลักกิโลเมตรที่ 386-387 ที่มีการสร้างสะพานเบสิคไว้ 1 ช่องจราจร ในทางกลับกันข้างขึ้นกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงสร้างสะพานเบสิคไว้ 2 ช่องจราจรทำให้รถสามารถเดินทางได้สะดวกเป็นปกติ

สำหรับสะพานหนองหญ้าปล้อง ถนนเพชรเกษม หลักกม.ที่ 365-366 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน ที่ได้มีการก่อสร้างสะพานเบสิคไว้ 2 ช่องทาง แต่ในฝั่งขาตั้งได้สร้างไว้ 1 ช่องทาง ทำให้รถติดขัดเช่นกัน โดยกรมทางหลวงได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเสาตอม่อของสะพานหนองหญ้าปล้องขาดลงได้ใส่ทรูครูด ไม่สามารถสร้างสะพานเบสิค

เพิ่มได้ จึงต้องรอดำเนินการซ่อมต่อไป

■ สุราษฎร์ฯ แจกถุงยังชีพช่วยพระ

ที่วัดสุวรรณภูมิ หมู่ 3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทหารจากกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี นำโดย น.ท.วระระ ขอสุงเนินหน.แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน 7 เข้าช่วยเหลือแจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากรับแจ้งจากพระอาจารย์สมหมาย อัครธรรมโม เจ้าอาวาสว่าภายในวัดมีน้ำท่วมขังสูงกว่า 30-50 เซนติเมตร พระภิกษุ 4 รูปภายในวัดอยู่ด้วยความยากลำบาก ขาดน้ำในการชำระล้าง เนื่องจากระบบประปาถูกตัดขาด และไม่ได้ ออกบิณฑบาต จึงเข้าท่วมมาและปลากระป๋อง เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยในชุมชน

พระอาจารย์สมหมายกล่าวว่า น้ำจากแม่น้ำตาปีเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเข้าท่วมขังภายในวัดนานกว่า 6 วัน พระไม่ได้ ออกบิณฑบาตเนื่องจากชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อน ส่วนสิ่งของที่หน่วยงานนำมาแจกก็เก็บสำรองให้ชาวบ้านที่มีความต้องการภายในวัดนอกจากพระ 4 รูป ส่วนแม่ชีสูงอายุ 4 คนกลับ ไปอยู่บ้านญาติ นอกจากนั้นสุนัข 14 ตัว แมว 7 ตัว และมีคนนำมาปล่อยเพิ่มอีก 5 ตัวที่อยู่ด้วยความลำบากเช่นกัน สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในช่วงนี้คือน้ำสะอาดไว้สำหรับชำระล้าง เนื่องจากระบบประปาถูกตัดขาด และอาหารของสุนัข แมว และหญ้าสำหรับวัวที่ทางวัดเลี้ยงไว้หลังมีผู้ไม่ซื่อสัตย์ไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับแม่น้ำตาปีในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน มีระดับสูงกว่าคลองพุมดวง จึงทำให้มวลน้ำไหลจากแม่น้ำตาปีลงสู่คลองพุมดวงและในชุมชน รวมถึงโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ซึ่งลงมีน้ำท่วมสูงต้องปิดการเรียนการสอน

■ รถไฟใต้เปิดวิ่งแล้ว

นายอาลาวิ อุมาร์ นายสถานีรถไฟสุโขทัย-โก-ลก กล่าวว่าหลังจากวิศวกรและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เร่งซ่อมแซมรางรถไฟที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนหลายวันติดต่อกัน ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. เป็นต้นไปรถไฟขบวนรถด่วนและรถเร็วขบวนจากสถานีรถไฟสุโขทัย-โก-ลก ปลายทางกรุงเทพฯ รวมทั้งขบวนท้องถิ่น (ขาขึ้นและขาถอย) สุโขทัย-โก-ลก-สุราษฎร์ธานี สุโขทัย-โก-ลก-นครศรีธรรมราช

สุโขทัย-โก-ลก-พัทลุง สุโขทัย-โก-ลก-หาดใหญ่ สุโขทัย-โก-ลก-ยะลา จะทดลองเปิดเดินรถตามปกติแบบเต็มระบบครั้งแรก หลังจากต้องหยุดให้บริการมากกว่า 1 สัปดาห์ ส่วนขบวนรถด่วนและรถเร็วขบวนจากกรุงเทพฯ ปลายทางสถานีรถไฟสุโขทัยจะเริ่มให้บริการอีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. เนื่องจากต้องใช้รถไฟขบวนที่จอดพักไว้ที่สถานีรถไฟสุโขทัย-โก-ลกไปทำขบวนที่กรุงเทพฯ ในวันถัดไป

ส่วนบรรณาคาศที่สถานีรถไฟสุโขทัย-โก-ลก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่ค่อยคลั่งกักมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบการให้บริการตามปกติ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เดินทางมาใช้บริการกับขบวนรถไฟท้องถิ่น

■ เครื่องมือร้อนทองขาดตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสตื่นทองที่หมู่บ้านป่าร้อน หมู่ที่ 6 ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางไปร้อนทองกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียงซึ่งเป็นอุปสรรคในการร่อนทองขาดตลาด เพราะนักท่องเที่ยวไปขอเช่าจากชาวบ้านนำไปร่อนทองกันจนไม่มีที่จะเช่า บางคนก็อาละวาดที่กำกับเข้าไปร่อนแทน

นายถวิล วัฒนธรรม นายอำเภอบางสะพานน้อยเปิดเผยว่า ขณะนี้คนต่างอำเภอต่างจังหวัดมากันมากขึ้น ชาวบ้านก็มีรายได้จากการร่อนทองและการให้นักท่องเที่ยวเช่าเตียงไปร่อนทอง จนทำให้เสียงซึ่งทำจากไม้ไผ่สับขาดตลาด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยอด ร่อนทองได้เตรียมให้ช่างท้องถิ่นเรื่องการทำเตียงมาฝึกสอนชาวบ้านเพื่อทำใช้ภายในหมู่บ้าน และให้นักท่องเที่ยวได้มีร่อนในขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงมั่นใจว่าจะท่วมแต่คนตำบลร้อนทองก็ได้ฟังใจมาช่วยแก้ปัญหาให้มีรายได้

■ วธ.เร่งทำแผนฟื้นฟูโบราณสถาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าได้รับรายงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) และสำนักศิลปากรในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีโบราณสถานได้รับผลกระทบ 10 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 6 แห่ง วัด 615 แห่ง มัสยิด 83 แห่ง โบสถ์คริสต์ 6 แห่ง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 3 คน คิดเป็นพื้นที่บ้าน 23 คน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9550

หน้า: 1(ขวา), 12

Col.Inch: 163.08 Ad Value: 252,774

PRValue (x3): 758,322

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: รม.แจก'ทรานซิสเตอร์'ให้คนได้ฟังข่าวน้ำท่วม

ศิลปินร่วมสมัย 36 คน เครื่องขยายสภาวะ
วัฒนธรรม 1 คน และบุคลากรสังกัด วธ.
ได้รับผลกระทบ 113 คน

ทั้งนี้มอบหมายให้ กรมศิลปากร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ สวจ. ติดตาม
และสรุปข้อมูลทั้งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้
ศิลปินพื้นบ้านและศิลปินทุกแขนงที่ วธ. ดูแล
อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญได้ให้แต่ละหน่วยงาน
ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจความเสียหายและงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้บูรณะ เพื่อเร่งจัดทำ
แผนการบูรณะ ซ่อมแซม พื้นฟูและช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ภาคใต้หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม
คลี่คลายลงในพื้นที่ต่างๆ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 229.96 Ad Value: 356,438

PRValue (x3): 1,069,314

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงทรงช่วยท่วมได้ 1 ล. 2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้าน รว.ศธ.นำลูนน้ำตรวจร.ร.นคร...

ฟ้าหญิงทรงช่วยท่วมได้ 1ล.

2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้าน รว.ศธ.นำลูนน้ำตรวจร.ร. นครศรีฯเร่งฟื้นฟูห้องสมุด

ร.10 โปรดเกล้าฯองคมนตรีตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ‘พล.อ.กัมปนาท’เผยพระองค์ทรงติดตาม-
มอบหมายองคมนตรีทำงานคู่ขนาน ‘พล.อ.ไพบูลย์’เผยทรงห่วงใยพลกนิกรผู้ประสบอุทกภัย
ทุกคน รว.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ 270 ร.ร.เสียหาย ร.ร.นครศรีฯอ่วมอนพื้นที่ห้องสมุด ร.ร.อนุบาล
บางสะพานหนังสือเสียหายมากขอความช่วยเหลือ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ท่วมได้

ร.10โปรดเกล้าฯ‘ไพบูลย์’ตรวจเยี่ยม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มกราคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คัมภายา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้
ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ
ทิพยพงศ์ธาดา ผู้อำนวยการนครศรีธรรมราช พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปสถานการณ์
น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 2-7 มกราคม
ทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 23 อำเภอ
163 ตำบล 1,513 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยทั้ง
สิ้น 795,300 คน 248,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต
ทั้งสิ้น 12 ราย ยังความเสียหายต่อครัว
เรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การปลูกสัตว์
การประมง และรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ จำนวนมาก และในขณะนี้
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางส่วนในเขตพื้นที่ 6
อำเภอ คือ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด และ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

พระองค์ทรงห่วงใยพลกนิกร

โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ได้นำความห่วงใย
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพลกนิกร
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
โดยระบุว่า พระองค์ทรงห่วงใยพลกนิกร
ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน จึงมอบหมายให้
องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
จ.นครศรีธรรมราช พร้อมรับทราบปัญหา
และการหาแนวทางในการช่วยเหลือพลก
นิกรที่ประสบภัย ทั้งบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย การเยียวยาครอบครัวที่ได้



ตรวจท่วม

พล.อ.กัมปนาท รุดติยรัฐ
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม
พื้นที่ประสบอุทกภัย
จังหวัดตรัง โดยมีนาย
ศิริพัฒน์ พัดกุล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง
รายงานสถานการณ์
พื้นที่ประสบภัย และ
พบปะประชาชนที่
ประสบปัญหาน้ำท่วม
อ.กันตัง เมื่อวันที่ 19
มกราคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 229.96 Ad Value: 356,438

PRValue (x3): 1,069,314

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงทรงชัยท่วมได้ 1 ล. 2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านรพ.ศบ. นำลุยน้ำตรวจร.ร.นคร...

รับผลกระทบจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูด้านการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์พร้อมคณะเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านใหม่ อ.ปากพอง พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ก่อนเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายเคสือน ถนอมนวล อายุ 93 ปี บัญเป็นโรคสมองเสื่อม ที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ รายที่ 2 นางอายุพร ทองจำรูญ อายุ 67 ปี ที่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 2 ซึ่งขาดอดเนื่องจากตัดหินมา 2 ปี จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ คุระพูล อายุ 51 ปี ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ นอนติดเตียงมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ รวมถึงขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือ

ร.ร.นครศรีฯ เสียหายหนัก

นายประยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 เผยว่า ขณะนี้โรงเรียนในพื้นที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทั้ง 121 โรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนบ้านบางนวก ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 69 คน ครู 5 คน เปิดสอนระดับอนุบาล-ป.6 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ เสียหายหมดทั้งตัวอาคารเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ แบบเรียน แบบสอน สมุด ดินสอ ปากก

“เมื่อวันที่ 17 มกราคม เปิดเรียนวันแรก มีนักเรียนขาดเพียงคนเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสงสารคือชุดนักเรียนของเด็กๆ ไม่มี จมูกน้ำเสียหายหมด แต่ด้วยใจรักเรียน ใส่ชุดอยู่บ้านมาเรียนกัน เราใช้วิธีการสอนบนถนนหน้าโรงเรียน เนื่องจากน้ำลดลงแล้ว แต่ตัวอาคารเรียนนั้นยังคงมีน้ำท่วม ในวันนี้จะต้องประสานกับทางจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาห้องสุขาเคลื่อนที่มาให้เด็กและครูได้ใช้ก่อน เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” นายประยัดกล่าว

วอนทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูห้องสมุด

นายประยัดกล่าวว่า สำหรับแนวทางการ

แก้ปัญหาที่มี 2 แนวทาง 1.เร่งสำรวจอาคารเรียน จะขอความช่วยเหลือจาก อบต.หรือผู้ปกครอง ร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน ตรวจเช็คโต๊ะเรียน ส่วนใหญ่ชำรุดเนื่องจากเป็นโต๊ะไม้ มีสภาพเก่า ประกอบกับมีน้ำท่วมขัง จึงไม่สามารถใช้การได้ ต้องขอยืมจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง จึงย้ายเด็กมาเรียน โดยใช้เรือพายข้ามรับ-ส่งทุกวันจนกว่าน้ำจะลด จากนั้นเร่งหาชุดนักเรียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท ต้องช่วยตัวเด็กเป็นอันดับแรก 2.ต้องดูสถานการณ์ปริมาณน้ำ หากฝนยังคงตกลงมาติดต่อกัน ไม่สามารถเรียนได้ จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีอาคารว่าง ห่างจากโรงเรียนบ้านบางนวก 3 กิโลเมตร ทางโรงเรียนจะจัดหารถขนส่งเด็กไปรับ-ส่งทุกวันจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองแล้ว ทุกคนเห็นด้วย

ส่วนทางโรงเรียนมีความต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือสิ่งใดบ้างหรือไม่ นายประยัดกล่าวว่า หัวใจของโรงเรียนคือห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ ทั้งของครูและนักเรียน หนังสือทุกเล่มเสียหายหมดไม่สามารถใช้การได้ ความรู้หายไปกับน้ำ แต่ปัญญาก็จะต้องช่วยกันคิดอีกว่าจะส่งสมความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นให้กับเด็กได้อย่างไร คงต้องรอฟังผ่านทางสื่อ ขอให้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการเด็กที่ 69 คน และมีแนวโน้มว่าปริมาณเด็กจะเพิ่มมากขึ้น วันนี้อย่างน้อยเด็กเท่านั้น ครูเองก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจด้วย คิดว่าหากฝนไม่ตก ทางเลือกแรกน่าจะลงตัว

‘พล.อ.กัมปนาท’ เยี่ยมท่วมตรง

เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง มีนายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าฯตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ตรัง เสร็จแล้ว พล.อ.กัมปนาทและคณะเดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านหัวไร่ หมู่ 2 ต.ควนธานี อ.กันตัง ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำตรัง ประสบปัญหาน้ำท่วมหลายครัวเรือน มีการสอบถาม

ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นกันเอง โดยที่นายสิทธิฤกษ์ หนันนูน บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ต.ควนธานี อ.กันตัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจปลื้มใจเป็นอย่างมากที่องคมนตรีเดินทางมาดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านถึงพื้นที่ และทราบว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจมมิดหลายหลังคาเรือน พล.อ.กัมปนาทกล่าวว่า ตนเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชน เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ท่านทรงติดตาม ทรงห่วงใยมาก จึงมอบหมายให้องคมนตรีทำงานคู่ขนาน ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ก็ยอมรับจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เท่าที่ได้

รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าท้องถิ่น ฝนไม่เคยตกมากขนาดนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นที่ยืนยันว่าต่อไปจะต้องช่วยกันบูรณาการและช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ที่อยู่ไม่เจอปัญหาอย่างนี้ในอนาคต เพื่อลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีทางผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคส่วนต่างๆ หรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็รับใส่เกล้าสำนึกดำเนินการตามที่พระองค์ท่านห่วงใยมาก และรับสั่งว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และทำอย่างไรที่จะเยียวยาฟื้นฟูความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นที่ไปด้วยความรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกภาคส่วนจะต้องเนืองการ

ฟ้าหญิงจุฬารณณ์พระราชทาน 1ล.

เวลา 16.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำชายาอุรงรงค์ มากพันธ์ุ นักจัดการงานในพระองค์ฯ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท พระราชทานให้แก่เกษียวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานถุงยังชีพ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 229.96 Ad Value: 356,438

PRValue (x3): 1,069,314

คลิก: 111

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงทรงชัยท่วมได้ 1 ล. 2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านรพ.ศ. นำลุยน้ำตรวจร.ร.นคร...

ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนตามความเหมาะสมต่อไป

'ฉัตรชัย'ลงสุราษฎร์ตรวจท่วม

เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมผลกระทบจากอุทกภัยในภาคประมง สวนปาล์ม และสวนยางพารา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด เพื่อขึ้นบินสำรวจจุดสถานการณ์ผลกระทบอุทกภัยในภาคประมง บริเวณพื้นที่ อ.พุนพิน อ.ภูกาญจนบุรี และ อ.เมือง จากนั้นได้ออกเดินทางโดยเรือตรวจกรมประมง เพื่อไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่คลองท่าสะท้อน อ.พุนพิน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและมอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือ

จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ฉัตรชัยและคณะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มตาปี ที่โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นเดินทางไปยังจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเข้าฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขอุทกภัย และระดมนำค.คลองน้อย และ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทั้งหมดให้ชัดเจน 3-5 วันต้องแล้วเสร็จ นอกจากนี้มาตรการเยียวยา 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าแล้ว

สวนยางเสียหาย 7 แสนไร่

นายฉัตรชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่

จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30,000-40,000 ไร่ ปริมาณน้ำท่วมขังประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีการระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านแม่ข่ายพุนพินและแม่ข่ายตาปีวันละ 50-60 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน แนวโน้มระดับน้ำในแม่ข่ายปิดลงอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย สุชชะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สวนยางเสียหาย 7 แสนกว่าไร่ โดย จ.สุราษฎร์ธานี เสียหาย 2.9 แสนไร่ ซึ่งแนวทางดำเนินการ คือ การให้คำแนะนำการบำรุงฟื้นฟูต้น ชดเชยให้ปลูกแทน และชดเชยรายได้เฉพาะหน้า ครั้วเรือนละ 3,000 บาท จะสำรวจพื้นที่เสียหายทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการปลูกแทน คาดว่าสามารถจ่ายเงินเกษตรกรภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเป็นการลดการปลูกในพื้นที่ท่วมซ้ำซาก

ที่ จ.ปัตตานี พล.ท.สุวัจน์ เข้มสงศ์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 คณะทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ที่ จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง ที่อยู่ริมแม่น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนคือ ใต้ฮิหม่ามประจักษ์ สอดิ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รพ.บางสะพานพื้นที่ประสบ

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุรินทร์ สิบ ซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลบางสะพานเปิดบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียงในระยะเริ่มต้น ยังไม่มีการย้ายผู้ป่วยบางส่วนที่นำมารักษาในโรงพยาบาลแห่งอื่นกลับมารักษาที่โรงพยาบาลบางสะพาน เนื่องจากต้องมีการฟื้นฟูระบบบริการหลายด้านให้มีความพร้อม

นายอาทิตย์ วรธา คงมวลีย์ หรือ "ตุน-บอดี้ สแลม" เผยว่า สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากได้รับเงินบริจาคจากโครงการ "ก้าวคนละก้าว" จำนวนกว่า 80 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาล ขณะนี้ทราบว่าผู้บริหารโรงพยาบาลมีการประสานงานกับหลายฝ่าย เพื่อบริหารจัดการในการใช้บริหารจัดการปัญหาเร่งด่วน ขอยืนยันว่า

จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการภายใน หลังจากรวบรวมน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศ แต่ขอให้เร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด

ร.ร.บางสะพานหนังสือเสียหายน

นายวิโรจน์ โดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน เผยว่า ได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนจากการบริจาค สำหรับหนังสือเรียนมีปัญหาเป็นอย่างมาก รวมทั้งคอมพิวเตอร์เสียหาย 40 เครื่อง ขณะนี้ได้สั่งให้ครูประจำชั้น ป.1 และ ป.2 หนังสือเรียนเก่าๆ หรือหยิบยืมจากโรงเรียนอื่น เพื่อนำมาใช้ชั่วคราวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากหนังสือเดิมไม่มีการผลิตเพิ่ม ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ก็จะมีการสลับเปลี่ยนภาคเพื่อปิดภาคเรียนแล้ว

นายสันติ แสงระวี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.สงขลา เผยว่า จากการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด 111 โรง จาก 513 โรงเรียน ได้รับผลกระทบ 10,296 คน ความเสียหายในเมืองต้นประมาณ 98 ล้านบาท โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 87 โรงเรียน

รพ.ศบ.ลงพื้นที่สุราษฎร์

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,540 ถุง พร้อมทั้งสวมเสื้อน้ำ 5 ชุด และเรือท้องแบน 5 ลำ ที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดย นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก และทรงให้องคมนตรีมาร่วมปลอ่ยอดคาราวาน "รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน" จำนวน 900 คัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใน 12 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับรายงานว่าการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 229.96 Ad Value: 356,438

PRValue (x3): 1,069,314

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงทรงช่วยท่วมได้ 1 ล. 2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านรพ.ศ.บ.นำลุยน้ำตรวจร.ร.นคร...

ศึกษาตามอัยยาศัย (กศน.) พบว่า ประชาชน นำอุปกรณ์มาขอรับบริการมากกว่า 20,000 ชิ้นต่อวัน ขณะนี้ได้ให้บริการซ่อมแซมแล้ว กว่า 80,000 ชิ้น ครั้งนี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร ศส.ลงพื้นที่ด้วยตนเอง นอกจากตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจประชาชน และนักเรียนนักศึกษาที่ อาสาสมัครช่วยเหลือประชาชนแล้ว ตั้งใจจะไป ดูโรงเรียนว่าได้รับความเสียหายในส่วนใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือให้เปิดเรียนได้เร็วที่สุด

“ศส.มีโครงการโรงเรียนที่ประสบปัญหา วิกฤตทางการศึกษา หรือโรงเรียนไอซียู ซึ่ง โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และ โรงเรียนที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ทางภาคใต้ จะถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ นี้ด้วย เพื่อให้ทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ หรือบางโรงเรียนอาจพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น” นพ.ธีระเกียรติถึกกล่าว

สุราษฎร์270ร.ร.เสียหาย

นพ.ธีระเกียรติให้สัมภาษณ์ภายหลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรงาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรงเรียน บ้านไทรงามเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-6 เป็น วิทยาลัยขนาดเล็ก มีนักเรียน 72 คน ครู 4 คน ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก โดย จ.สุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์น้ำท่วม 270 แห่งจากทั้งหมด 513 แห่ง และมีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่าง หนักอยู่ในอาคารใต้น้ำ 20 แห่ง เบื้องต้นต้อง ใช้งบประมาณประมาณ 100 ล้านบาท เรื่อง สำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน จะต้องบริหารจัดการ พยายามทำให้ดีที่สุด เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประเมินสถานการณ์การจัดการ เรียนการสอนให้ทราบทุกระยะ หากพื้นที่ใด

ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันในช่วงปิด ภาคเรียนที่ 2/2559 และกระทบกับการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียน อาจพิจารณาให้เลื่อนปิดภาค เรียนหรือเลื่อนสอบโอเน็ตไปวันอื่น แต่เชื่อว่า จะไม่มีปัญหา เพราะน้ำเริ่มลดแล้ว โรงเรียน น่าจะบริหารจัดการได้ทัน

เร่งฟื้นฟูเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

นางชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ชุมพร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา นางกอบกัญญา วัฒนาวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยใน อ.พะโต๊ะ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและประชาชน ที่ประสบอุทกภัย โดยนางกอบกัญญา ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 100,000 บาท แก่นางศิวลิน อินทร์คำ ผู้ประกอบการล่อง แพมาลิน ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่า ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ บ้านพักถูกกระแสน้ำ ที่เขี้ยวรากซัดพังทั้งหลัง พร้อมมอบอุปกรณ์ เพื่อใช้บริการนักท่องเที่ยวช่วยเหลือส่วนที่เสียหาย และมอบถุงยังชีพจำนวน 800 ชุดแก่ผู้ ประสบภัยในพื้นที่ด้วย

ที่มิม ปตท.จึงได้ ร่วมกับบริษัท เอ็มจีชุมพร จำกัด และเครือข่ายผู้ประกอบการ จัดโครงการ กระติงแดงแจงดวงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการนำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ชุด เดินทางไปแจกผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พื้นที่ ต.ทุ่งตะโคก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมชนรอบเทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน และ ต.สวนแดง อ.ละแม จ.ชุมพร

รถไฟแจ้งเขาชุมทองปิดซ่อม

รายงานข่าวจากกรรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แจ้งว่า สถานการณ์ล่าสุดขบวนรถสายใต้เดินถึงปลายทางได้ทุกขบวน ยกเว้นในเส้นทางสายนครศรีธรรมราช ขบวนรถเดินได้แค่ สถานีชุมทางทุ่งสง ช่วงสถานีชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราชยังคงปิดซ่อมแซมทาง ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ คาดว่าใช้เวลา อีก 1-2 วัน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่า 25-30 เมตร เหนือระดับ น้ำทะเลปานกลาง สามารถพร้อมรับปริมาณ น้ำฝนสะสม (รอบ 24 ชั่วโมง) ระดับ 100 มิลลิเมตร ได้ถึง 5 วันติดต่อกัน และพร้อมเปิด เป็นพื้นที่อพยพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดย รอบเมื่อถึงยามจำเป็น

เร่งฟื้นฟูสัมโอบทิม-ไชเคิมไชยา

นายทศพล พงษ์บุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรม ทรัพย์สินทางปัญญาหาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการ ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการยื่น

คำร้อง คำขอต่ออายุ ข้าราชการกรมเนียม หรือ ดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด สำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้ ประกอบการสินค้าแหล่งงู๊ทางภูมิศาสตร์ (จี โอ) ที่ได้รับความเสียหายจึงได้หารือกับห้างค้า ปลักรัชนีนำจัดพื้นที่น้ำสินค้าไปวางจำหน่าย เช่น เซ็นทรัล จัดหาพื้นที่ขายสัมโอบทิมสยามปาก พังในท็อปส์ มาร์เก็ต

ทั้งนี้ สัมโอบทิมสยามปากพังมีพื้นที่เสียหาย ประมาณ 2,000 ไร่ ชาวสังข์หยดเมือง พัทลุงได้รับความเสียหาย 50% ของพื้นที่ที่ เพาะปลูก เนื่องจากเป็นข้าวออกฤดูกาลที่ยัง ไม่ได้เก็บเกี่ยว ส่วนกล้วยเลี้ยงเมืองนาง จ.ชุมพร ได้รับความเสียหายมากที่สุดผลผลิตและแปรรูป นอกจากนั้น ไชเคิมไชยาและหอยนางรม ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีเบ็ดและหอยนางรม ตายเป็นจำนวนมาก

อุตุฯเตือนฝนหนักใต้ตอนล่าง

น.ส.เพียร่า เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ได้ ออกประกาศฉบับที่ 15 (42/2560) เรื่องคลื่น ลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริเวณความกดอากาศ สูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริม ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะ ดังกล่าวทำให้มีลมสุมตตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงต่อ เนื่อง ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝน ตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของ ภาคบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ขอให้ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดระวีงอันตราย ที่เกิดจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในช่วง วันที่ 19-21 มกราคม

“คลื่นลมในอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเล มีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัย อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระวีงอันตรายจาก คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความ ระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง วันที่ 19-23 มกราคม”

เร่งค้นหา4ลูกเรือประมง

พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ ผกก.สภ.ปากน้ำ ชุมพร เปิดเผยความคืบหน้าการณีเรือประมง อวนดำ “เพชรลินสุวรรณ” ถูกคลื่นซัดขาด ใหญ่ซัดอัปปาง บริเวณใกล้เกาะง่าม เมื่อวันที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 229.9Ad Value: 356,438

PRValue (x3): 1,069,314

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงทรงช่วยท่วมได้ 1 ล. 2องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านรพ.ศธ.นำลุยน้ำตรวจร.รนคร...

ที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในเรือมีได้ทั้งเรือและลูกเรือรวม 10 คน เป็นชาวไทย 2 คน และต่างดาว 8 คน ต่อมาวันที่ 18 มกราคมหน่วยปราบปรามประมงทะเลชุมพรร่วมกับสถานีตำรวจน้ำชุมพร เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และบรรดาเรือประมงในพื้นที่ช่วยกันระดมค้นหาและช่วยเหลือได้แล้ว 6 คน ส่วนนายวิฑูร วัลพรมงคล อายุ 69 ปี ช่างเครื่องชาวไทย และลูกเรือชาวเมียนมาอีก 3 คนยังสูญหายนั้นว่า ล่าสุด การค้นหาผู้สูญหายทั้ง 4 คนยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเรือตรวจประมงของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เรือตรวจการณ์สถานีตำรวจน้ำชุมพร เรือกู้ภัยเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง 4 คน

พ.ต.ท.วรรณนา อินเชื้อ สารวัตรตำรวจน้ำชุมพร เผยว่า สถานีตำรวจน้ำชุมพรได้นำเรือตรวจการณ์ 515 พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกระดมค้นหาผู้สูญหาย ทับเรือภาคที่ 1 ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาบินเพื่อร่วมค้นหาทางอากาศด้วย แต่ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง 4 คน คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ หากทั้งหมดสามารถขึ้นไปพักอยู่บนเกาะใดเกาะหนึ่งในทะเลชุมพร

'ออมลิน'ชี้แค่อโศกโศกวิญญู

นายอมลิน ชิวะพุกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ชาวบ้านห่างไกลไว้ฟังข่าวสารจากทางราชการว่า การแจกวิทยุทรานซิสเตอร์เป็นเพียงแนวคิดจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีการยกกรณีน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่มีการแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการรับฟังข่าวสารจากทางราชการ เช่น การเตือนภัยต่างๆ ตนบอกว่าดีเหมือนกัน แต่จะต้องการแจกในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้ แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามไม่ขัดข้องหากซื้อไปแล้วมีประโยชน์ แต่หากไปแจกให้ประชาชนที่อยู่ในเมือง ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อสารครบถ้วนนั้นคงไม่เปิดวิทยุทรานซิสเตอร์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23279

หน้า: 12 (บนซ้าย)

Col.Inch: 17.47 Ad Value: 14,849.50 PRValue (x3): 44,548.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ชงงบสนับสนุน 455 ล.เร่งเยียวยาชาวสวนยางใต้

กยท.ชงงบสนับสนุน 455 ล. เร่งเยียวยาชาวสวนยางใต้

กยท.: ดร.ธีรชัย สุทธะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ส่งผลให้สวนยางพาราในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้เกิดความเสียหาย โดยการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหาย 95,789 ราย พื้นที่เสียหาย 739,926 ไร่ ซึ่ง กยท.ได้ดำเนินการออกระเบียบแนวทางการช่วยเหลือ โดยแบ่งความช่วยเหลือตามอายุของต้นยาง ได้แก่ ต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง จะได้รับการจัดวงเงินใหม่ในสวนปลูกแทน โดยเสนอขอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาชดเชยในส่วนที่เกษตรกรได้ดำเนินการไปแล้วแต่เกิดความเสียหายหลังจากนั้น จะจ่ายเงินตามปกติต้นยางมีอายุ 2 ปีครึ่ง แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้จัดวงเงินภายในงวดและนำเงินคงเหลือในงวดที่ผ่านมารวมกับค่าเงินค้ำแรงและวัสดุในงวดถัดไป อีก 1 งวดมาจ่ายให้ก่อน ส่วนต้นยางมีการเปิดกรีดแล้วเสียหาย จนเสี

สภาพสวน ให้ขอรับการปลูกแทนตามระเบียบ กยท. จำนวนไร่ละ 16,000 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

“กยท. ได้ยื่นเสนอขอของบสนับสนุนจากรัฐบาลในเมืองต้น 455 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย โดยอาศัยระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (2) พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ในการปลูกแทนต้นยางที่มีความทรุดโทรมเสียหาย เพื่อเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน และเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรที่เสียโอกาสกรีดยางในช่วงน้ำท่วม ซึ่งเป็นสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. โดยปัจจุบันมีจำนวน 1.4 ล้านราย”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
รอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14195

หน้า: 1(ล่าง), 10

Col.Inch: 226.10 Ad Value: 350,455

PRValue (x3): 1,051,365

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล. ช่วยพสกนิกร-

ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล.

ช่วยพสกนิกร-ท่วมจว.ได้ ศธ.ยกทีมตรวจโรงเรียน นครศรีเร่งฟื้นฟูห้องสมุด

ร.10 โปรดเกล้าฯองคมนตรี
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
'พล.อ.ไพฑูริย์'เผยทรงห่วงใย
พสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยทุกคน
'พล.อ.กัมปนาท'เผยพระองค์ทรง
ติดตาม-มอบหมายองคมนตรี
ทำงานชุมชน (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ฟ้าหญิง

ร.10โปรดเกล้าฯไพฑูริย์ตรวจเยี่ยม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มกราคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ พล.อ.ไพฑูริย์ คุ่มฉายา องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้
ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ
ทิพยพงศ์ธาดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปสถานการณ์
น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 2-7 มกราคม
ทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 23 อำเภอ
163 ตำบล 1,513 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยทั้ง
สิ้น 795,300 คน 248,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต
ทั้งสิ้น 12 ราย ยังความเสียหายต่อครัว
เรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การปลูสดู
การประมง และรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ จำนวนมาก และในขณะนี้
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางส่วนในเขตพื้นที่ 6
อำเภอ คือ อ.ปากพะนึ่ง อ.ห้วยไร่ อ.เชียรใหญ่
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด และ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช



พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร

โอกาสนี้ พล.อ.ไพฑูริย์ได้นำความห่วงใย
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
โดยระบุว่า พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร
ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน จึงมอบหมายให้
องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
จ.นครศรีธรรมราช พร้อมรับทราบปัญหา
และการหาแนวทางการช่วยเหลือพสก
นิกรที่ประสบภัย ทั้งบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย การเยียวยาครอบครัวที่ได้
รับผลกระทบจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
รวมถึงการเยียวยาพื้นที่ด้านการเกษตร
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

จากนั้น พล.อ.ไพฑูริย์พร้อมคณะเดินทาง
ไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านใหม่
อ.ปากพะนึ่ง พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้
ประสบภัย ก่อนเดินทางต่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัย
พร้อมนำความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 3
ราย ประกอบด้วย นายเคลื่อน ถนนมณฑล อายุ
93 ปี บ้ายเป็นโรคสมองเสื่อม ที่บ้านเลขที่ 42
หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ รายที่ 2 นางอวยพร ทองจำรูญ
อายุ 67 ปี ที่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 2 ซึ่งตาบอด
เนื่องจากต้อหินมา 2 ปี จากนั้นเดินทางไป
เยี่ยมภรรยาพิทุรีย์ คุระพล อายุ 51 ปี ที่บ้านเลขที่
33 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
ในสมองตีบ นอนติดเตียงมาเป็นระยะเวลา 4 ปี
ซึ่งทั้งหมดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

ตรวจน้ำท่วม - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหาร
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย 2,540 ถุง พร้อมทั้งสวมลยน้ำ 5 ชุด และ
เรือท้องแบน 5 ลำ ที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 มกราคม

รหัส ข่าว: C-170121038035

หน้า: 1/5

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14195

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 226.10 Ad Value: 350,455

PR Value (x3): 1,051,365

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล. ช่วยพลกนิกร-

หาที่สุดไม่ได้ รวมถึงขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือ

ร.ร.นครศรีฯเสียหายหนัก

นายประยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 เผยว่า ขณะนี้โรงเรียนในพื้นที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทั้ง 121 โรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนบ้านบางนกักรัง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 69 คน ครู 5 คน เปิดสอนระดับอนุบาล-ป.6 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เสียหายหมดทั้งตัวอาคารเรียน ตู้โต๊ะ เก้าอี้ แบบเรียนแบบสอน สมุด ดินสอ ปากกา

“เมื่อวันที่ 17 มกราคม เปิดเรียนวันแรก มีนักเรียนขาดเพียงคนเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสงสารคือชุดนักเรียนของเด็กๆ ไม่มี จมูกเสียหายหมด แต่ด้วยใจรักเรียน ใส่ชุดอยู่บ้านมาเรียนกัน เราใช้วิธีการสอนบนถนนหน้าโรงเรียน เนื่องจากน้ำลดลงแล้ว แต่ตัวอาคารเรียนนั้นยังคงมีน้ำท่วม ในวันนี้จะต้องประสานกับทางจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาห้องสุขาเคลื่อนที่มาให้เด็กและครูได้ใช้ก่อน เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” นายประยัดกล่าว

วอนทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูห้องสมุด

นายประยัดกล่าวว่า สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา มี 2 แนวทาง 1.เร่งสำรวจอาคารเรียน จะขอความช่วยเหลือจาก อบต.หรือผู้ปกครอง ร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน ตรวจเช็คโต๊ะเรียน ส่วนใหญ่ชำรุดเนื่องจากเป็นโต๊ะไม้ มีสภาพเก่า ประกอบกับมีน้ำท่วมขัง จึงไม่สามารถใช้งานได้ ต้องขอยืมจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง จึงย้ายเด็กมาเรียน โดยใช้เรือพายข้ามรับ-ส่งทุกวันจนกว่าน้ำจะลด จากนั้นเร่งหาชุดนักเรียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท ต้องช่วยตัวเองเป็นอันดับแรก 2.ต้องดูสถานการณ์ปริมาณน้ำ หากฝนยังคงตกลงมาติดต่อกัน ไม่สามารถเรียนได้ จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีอาคารว่าง ห่างจากโรงเรียนบ้านบางนกักรัง 3 กิโลเมตร ทางโรงเรียนจะจัดหารถขนส่งเด็กไปรับ-ส่งทุกวันจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองแล้ว

ทุกคนเห็นด้วย

ส่วนทางโรงเรียนมีความต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือสิ่งใดบ้างหรือไม่ นายประยัดกล่าวว่า หัวใจของโรงเรียนคือห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ ทั้งของครูและนักเรียน หนังสือทุกเล่มเสียหายหมดไม่สามารถใช้งานได้ ความรู้หายไปกับน้ำ แต่ปัญญาก็ต้องช่วยกันคิดว่า จะส่งสมความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเด็กได้อย่างไร คงต้องร้องขอผ่านทางสื่อ ขอให้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการเด็กทั้ง 69 คน และมีแนวโน้มว่าปริมาณเด็กจะเพิ่มมากขึ้น วันนี้อย่างน้อยแต่เด็กเท่านั้น ครูเองก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจด้วย คิดว่าหากฝนไม่ตก ทางเลือกแรกน่าจะลงตัว

‘พล.อ.กัมปนาท’เยี่ยมท่วมตรัง

เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง มีนายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าฯตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ตรัง เสร็จแล้ว พล.อ.กัมปนาทและคณะเดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านหัวไทร หมู่ 2 ต.ควนธานี อ.กันตัง ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำตรัง ประสบปัญหาน้ำท่วมหลายครัวเรือน มีการสอบถามความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นกันเอง โดยที่นายสิทธิฤกษ์ หน่อหนู บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ต.ควนธานี อ.กันตัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจปลื้มใจเป็นอย่างมากที่องคมนตรีเดินทางมาดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านถึงพื้นที่ และทราบว่าในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความห่วงใยไม่ทอดทิ้งชาวบ้าน ตนและครอบครัวมีกำลังใจมากขึ้น

จากนั้นคณะขององคมนตรีเดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานคลองช้าง ใกล้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจมมิดหลายหลังคาเรือน พล.อ.กัมปนาทกล่าวว่า ตนเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชน เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ท่านทรงติดตาม ทรงห่วงใยมาก จึงมอบหมายให้องคมนตรีทำงานคู่ขนาน ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้

ภัยธรรมชาติจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เท่าที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผู้มาท้องถิ่น ฝนไม่เคยตกมานานนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นภัยที่ยั่งยืนว่าต่อไปจะต้องช่วยกันบูรณาการและช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ที่อยู่ไม่เจอปัญหาอย่างนี้ในอนาคต เพื่อลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีทางผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคส่วนต่างๆ หรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็รับใส่เกล้าฯมาดำเนินการตามที่พระองค์ท่านห่วงใยมาก และรับสั่งว่าจะต้องให้หน่วยงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และทำอย่างไรที่จะเยียวยาฟื้นฟูความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนจะต้องเน้นการ

ฟ้าหญิงจุฬาราชมนตรีพระราชทาน1ล.

เวลา 16.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายชาญณรงค์ มากพันธุ์ นักจัดการงานในพระองค์ฯ สำนักการพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท พระราชทานให้แก่ภรรยาช่วย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ ความเดือดร้อนตามความเหมาะสมต่อไป

‘ฉัตรชัย’ลงสุราษฎร์ตรวจท่วม

เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือชาวประมงผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมผลกระทบจาก



มติชน
กรอบบ่าย
 Matchon (Mid-Day)
 Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2560
ปีที่: 40 **ฉบับที่:** 14195 **หน้า:** 1 (ล่าง), 10
Col.Inch: 226.10 **Ad Value:** 350,455 **PRValue (x3):** 1,051,365 **คลิก:** ลีลี
หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล. ช่วยปลูกน้กร-

อุทกภัยในภาคประมง สวนปาล์ม และสวนยางพารา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ บริษัท หอเกียรติเฮลิคอปเตอร์ เพื่อขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ผลกระทบอุทกภัยในภาคประมง บริเวณพื้นที่ อ.พุนพิน อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.เมือง จากนั้นได้ออกเดินทางโดยเรือตรวจกรมประมง เพื่อไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่คลองท่าสะท้อน อ.พุนพิน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและมอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือ

จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ฉัตรชัยและคณะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มตาปี ที่โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นเดินทางไปยังจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเข้าฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขอุทกภัย และระบายน้ำคลองน้อย และ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทั้งหมดให้ชัดเจน 3-5 วันต้องแล้วเสร็จ นอกจากมาตรการเยียวยา 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าแล้ว

สวนยางเสียหาย7แสนไร่

นายฉัตรชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30,000-40,000 ไร่ ปริมาณน้ำท่วมขังประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีการระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านแม่ข่ายพุนพินและแม่ข่ายตาปีวันละ 50-60 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน แนวโน้มระดับน้ำในแม่ข่ายตาปีลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สวนยางเสียหาย 7 แสนกว่าไร่ โดย จ.สุราษฎร์ธานี เสียหาย 2.9 แสนไร่ ซึ่งแนวทางดำเนินการ คือ การให้คำแนะนำการบำรุงฟื้นฟูต้น ขุดเซยให้ปลูกแทน และขุดเซยรายได้เฉพาะหน้า ครึ่งเรือนละ 3,000 บาท จะสำรวจพื้นที่เสียหายทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการปลูกแทน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเกษตรกรภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อ

เป็นการลดการปลูกในพื้นที่ท่วมซ้ำซาก ที่ จ.ปัตตานี พล.ท.สุวัจน์ งามสงัด หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 คณะทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต.ปะกาอารัง อ.เมือง ที่อยู่ริมแม่น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนคือ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รพ.บางสะพานฟื้นฟูระบบ

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุรินทร์ สิบซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลบางสะพานเปิดบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียงในระยะเริ่มต้น ยังไม่มีการย้ายผู้ป่วยบางส่วนที่นำไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งอื่นกลับมารักษาที่โรงพยาบาลบางสะพาน เนื่องจากต้องมีการฟื้นฟูระบบบริการหลายด้านให้มีความพร้อม

นายอาทิตย์ราห์ คงมัลย์ หรือ "ตูน-บอดี้สแลม" เผยว่า สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากได้รับเงินบริจาคจากโครงการ "ก้าวคนละก้าว" จำนวนกว่า 80 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาล ขณะนี้ทราบว่ามีผู้บริหารโรงพยาบาลมีการประสานงานกับหลายฝ่าย เพื่อบริหารจัดการในการซึ่งจัดการปัญหาเร่งด่วน ขอยืนยันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการภายใน หลังจากรวบรวมน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศ แต่ขอให้ซึ่งงบแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด

ร.ร.บางสะพานหนังสือเสียหาย

นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน เผยว่า ได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนจากการบริจาค สำหรับหนังสือเรียนมีปัญหาเป็นอย่างมาก รวมทั้งคอมพิวเตอร์เสียหาย 40 เครื่อง ขณะนี้ได้สั่งให้ครูประจำชั้น ป.1 และ ป.2 หาหนังสือเรียนเก่าๆ หรือหยิบยืมจากโรงเรียนอื่น เพื่อนำมาใช้ชั่วคราวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากหนังสือเดิมไม่มีการผลิตเพิ่ม ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ก็จะมีการสอบปลายภาคเพื่อปิดภาคเรียนแล้ว

นายสันติ แสงระวี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.สงขลา เผยว่า จากการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด 111 โรงเรียน จาก 513 โรงเรียนนักเรียนได้รับผลกระทบ 10,296 คน ความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 98 ล้านบาท โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 87 โรงเรียน

รมว.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,540 ถุง พร้อมทั้งสวมลอบน้ำ 5 ชุด และเรือท้องแบน 5 ลำ ที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดย นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก และทรงห่วงใยคนตรึมควมร่วมปล่อยรถคาราวาน "รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน" จำนวน 900 คัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณน้ำท่วมใน 12 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับรายงานจากกรมการช่างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พบว่า ประชาชนนำอุปกรณ์มาขอรับบริการมากกว่า 20,000 ชิ้นต่อวัน ขณะนี้ได้ให้บริการซ่อมแซมแล้วกว่า 80,000 ชิ้น ครั้งนี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ.ลงพื้นที่ด้วยตนเอง นอกจากตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และนักเรียนนักศึกษาที่อาสาช่วยเหลือประชาชนแล้ว ตั้งใจจะลงไปดูโรงเรียนว่าได้รับความเสียหายในส่วนใดบ้างเพื่อช่วยเหลือให้เปิดเรียนได้เร็วที่สุด

"ศธ.มีโครงการโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา หรือโรงเรียนไอชียู ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และโรงเรียนที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางภาคใต้ จะถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพื่อให้ทำการเรียนการสอนได้ตามปกติหรือบางโรงเรียนอาจพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น" นพ.ธีระเกียรติกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14195

หน้า: 1(ล่าง), 10

Col.Inch: 226.10 Ad Value: 350,455

PRValue (x3): 1,051,365

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล. ช่วยปลูกน้กร-

สุราษฎร์270ร.ร.เสียหาย

นพ.ธีระเกียรติให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโทรจาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรงเรียนบ้านโทรจามเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 72 คน ครู 4 คน ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก โดยจ.สุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม 270 แห่งจากทั้งหมด 513 แห่ง และมีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอยู่ในอาคารโคม่่า 20 แห่ง เบื้องต้นต้องใช้งบซ่อมแซมประมาณ 100 ล้านบาท เรื่องสำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการ พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประเมินสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนให้ทราบทุกระยะ หากพื้นที่ใดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559 และกระทบกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียน อาจพิจารณาให้เลื่อนปิดภาคเรียนหรือเลื่อนสอบโอเน็ตไปวันอื่น แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะน้ำเริ่มลดแล้ว โรงเรียนน่าจะบริหารจัดการได้ทัน

เร่งฟื้นฟูเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

นางชุตินา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยใน อ.พะโต๊ะ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยนางกอบกาญจน์ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 100,000 บาท แก่นางศิวลิน อินทร์คำ ผู้ประกอบการล่องแพมาลิน ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ บ้านพักภูอกกระแสน้ำที่เขี้ยวกรากซัดพังทั้งหลัง พร้อมมอบอุปกรณ์เพื่อใช้รกรักนักท่องเที่ยวช่วยเหลือส่วนที่เสียหาย และมอบถุงยังชีพจำนวน 800 ชุดแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย

ที่นี้ม ปตท.จึงใจ ร่วมกับบริษัท เอ็มจีชุมพร จำกัด และเครื่องตีกระทบแดง จัดโครงการกระทบแดงแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการนำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ชุด

เดินทางไปแจกผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พื้นที่ ต.ทุ่งตะโคโร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชุมชนรอบเทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน และ ต.สวนแดง อ.ละแม จ.ชุมพร

รถไฟแจ้งเขาชุมทองปิดซ่อม

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แจ้งว่า สถานการณ์ล่าสุดขบวนรถสายใต้เดินทางสายนครศรีธรรมราช ขบวนรถเดินได้แค่สถานีชุมทางทุ่งสง ช่วงสถานีชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราชยังคงปิดซ่อมแซมทางขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ คาดว่าใช้เวลาอีก 1-2 วัน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้จัดการการนิตมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่า 25-30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถพร้อมรับปริมาณน้ำฝนสะสม (รอบ 24 ชั่วโมง) ระดับ 100 มิลลิเมตร ได้ถึง 5 วันติดต่อกัน และพร้อมเปิดเป็นพื้นที่อพยพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเมื่อถึงยามจำเป็น

เร่งฟื้นฟูสัมโอบทิม-ไช้เค็มไชยา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการยื่นคำร้อง คำขอต่ออายุ ชำระค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าแหล่งขงชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ที่ได้รับความเสียหายจึงได้หารือกับห้างค้าปลีกชั้นนำจัดพื้นที่ทำสินค้าไปวางจำหน่าย เช่น เซ็นทรัล จัดหาพื้นที่ขายส้มโอบทิมสยามปากพ่องในท็อป มาร์เก็ต

ทั้งนี้ ส้มโอบทิมสยามปากพ่อง มีพื้นที่เสียหายประมาณ 2,000 ไร่ ชาวสังข์หัดเมืองพัทลุง ได้รับความเสียหาย 50% ของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเป็นข้าวออกฤดูกาลที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ส่วนกล้วยเล็บมือนาง จ.ชุมพร ได้รับความเสียหายมากที่สุดและแปรปรวนนอกจากนั้น ไช้เค็มไชยาและหอยนางรมได้รับความเสียหายเนื่องจากมีเบ็ดและหอยนางรม

ตายเป็นจำนวนมาก

อุตุฯเตือนฝนหนักใต้ตอนล่าง

น.ส.พะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ได้ออกประกาศฉบับที่ 15 (42/2560) เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดระนอง ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 19-21 มกราคม

"คลื่นลมในอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระนอง ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-23 มกราคม"

เร่งค้นหา4ลูกเรือประมง

พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ ผกก.สภ.ปากน้ำชุมพร เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเรือประมงอวนดำ "เพชรสินสุวรรณ" ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดอับปาง บริเวณใกล้เกาะง่าม เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในเรือมีได้ทั้งเรือและลูกเรือรวม 10 คน เป็นชาวไทย 2 คน และต่างดาว 8 คน ต่อมาวันที่ 18 มกราคม หน่วยปราบปรามประมงทะเลชุมพรร่วมกับสถานีตำรวจน้ำชุมพร เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และบรรดาเรือประมงในพื้นที่ช่วยกันระดมค้นหาและช่วยเหลือได้แล้ว 6 คน ส่วนนายวิฑูร วไลพรมงคล อายุ 69 ปี ช่างเครื่องชาวไทย และลูกเรือชาวเมียนมาอีก 3 คนยังสูญหายนั้นว่า ล่าสุด การค้นหาผู้สูญหายทั้ง 4 คนยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเรือตรวจประมงของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เรือตรวจการณ์สถานีตำรวจน้ำชุมพร เรือกู้ภัยเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ช่วยกันค้นหาอย่าง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
ครอบครัว

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14195

หน้า: 1(ล่าง), 10

Col.Inch: 226.10 Ad Value: 350,455

PRValue (x3): 1,051,365

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ฟ้าหญิงพระราชทาน1ล. ช่วยปลูกน้กร-

เต็มๆ แต่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง 4 คน

พ.ต.ท.วรรณ อินเชื้อ สารวัตรตำรวจ
น้ำชุมพร เผยว่า สถานีตำรวจน้ำชุมพรได้นำ
เรือตรวจการณ์ 515 พร้อมเจ้าหน้าที่ ออก
ระดมค้นหาผู้สูญหาย ที่บริเวณภาคที่ 1 ได้ส่ง
เฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาบินเพื่อ
ร่วมค้นหาทางอากาศด้วย แต่ก็ยังไม่พบผู้
สูญหายทั้ง 4 คน คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ หาก
ทั้งหมดสามารถขึ้นไปพักอยู่บนเกาะใดเกาะ
หนึ่งในทะเลชุมพร

'ออมลิน'ชี้แค่ไอเดียแจกวิทย์

นายอมลิน ชิวะพุกณ์ รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิด
แจกวิทย์ทรานซิสเตอร์ให้ชาวบ้านห่างไกลไว้
ฟังข่าวสารจากทางราชการว่า การแจกวิทย์
ทรานซิสเตอร์เป็นเพียงแนวคิดจากที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีการยก
กรณีน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่มีการแจกวิทย์
ทรานซิสเตอร์ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางใน
การรับฟังข่าวสารจากทางราชการ เช่น การ
เตือนภัยต่างๆ ตนบอกว่าดีเหมือนกัน แต่จะ
ต้องการแจกในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้ แต่ยังไม่ได้มีการ
พิจารณาหรือข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ขัดข้องหากซื้อไปแล้วมีประโยชน์ แต่หาก
ไปแจกให้ประชาชนที่อยู่ในเมือง ซึ่งมีอุปกรณ์
สื่อสารครบถ้วนนั้นคงไม่เปิดวิทย์ทรานซิสเตอร์



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 11:26

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยผลการระบายยางในล็อตแรกได้เงิน 6.6 พันล้านบาท

กยท.เผยผลการระบายยางในล็อตแรกได้เงิน 6.6 พันล้านบาท

กยท.เผยผลการระบายยางในล็อตแรก จำนวน 26 โกดัง ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 9.8 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.6 พันล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สรุปผลประมูลยาง ในวันที่ 17-18 มกราคมที่ผ่านมาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auction Forward) ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการเปิดประมูลในรอบนี้ เป็นการขายยางจาก 26 โกดังในพื้นที่ภาคใต้ บางส่วน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พัทลุง และสงขลา ประกอบด้วย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางชนิดอื่นๆ รวมปริมาณยางทั้งสิ้น 9.8 หมื่นตัน คิดเป็นเงินรวม 6,640 ล้านบาท โดยการประมูลครั้งนี้ เป็นการแข่งขัน อย่างเสรี ที่ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาซื้อได้ตามความสมัครใจจากการพิจารณาความเหมาะสมของราคากับคุณภาพยางในแต่ละโกดัง โดยราคาเป็นไปตามกลไกทางการตลาด

คมชัดลึก

วันที่ 20 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท.ผนี่กมก.และมอ.มุ่งสร้างนวัตกรรมยกระดับผลผลิต

กยท.ผนี่กมก.และมอ.มุ่งสร้างนวัตกรรมยกระดับผลผลิต

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ฉบับที่ 3 (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มุ่งสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพารา และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้านวิจัยยางพาราทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องยางพาราเป็นองค์กรเดียวโดยการยางแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ต้องดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราฉบับใหม่ เป็นฉบับที่ 3 โดยมีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านยางพาราร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือของทั้ง 4 องค์กรนั้น มีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและผลิตงานวิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ทำงานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ จะสามารถนำผลงานต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งระดับนโยบายจนถึงภาคปฏิบัติ

ดร.พิศมัย จันทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางอะเซเชีย หนึ่งในคณะนักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสุดได้การทำวิจัยเรื่อง Agronomy and physiology of the latex production กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการกรีดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรีดยางให้สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง

สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันในสถานะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบว่า ควรหาแนวทางในการลดความถี่การกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางจะสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนความถี่ที่เคยกรีดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรือ 3 วันหยุด 1 วัน ทำให้ปริมาณการทำงานลดลง ในขณะที่เดียวกัน การลดความถี่ในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะต้นยางจะมีเวลาพักในการสร้างน้ำยาง 48 – 72 ชั่วโมง จะเห็นว่าผลผลิตน้ำยางต่อครั้งกรีดยางจะเพิ่มขึ้น 40 - 50 % ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงงานการกรีดยางก็จะมีได้รายได้ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผลผลิตในการกรีดยางสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง เป็นแนวทางที่สามารถนำมาเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

ดร.พิศมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งการกรีดยางโดยลดความถี่ในการกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเข้ามาแทนที่ เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่จำนวนการทำงานน้อยลง ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการฟาร์มของตนเองได้ การคิดใหม่ เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Thailand 4.0 นำเวลาวางไปทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชชนิดอื่นเสริมในสวนยาง จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่เกษตรกร

ด้าน **รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์** คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP ดำเนินการวิจัยเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ยางพาราธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยว่า ประเทศไทยผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และยางพาราเป็นยางธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ยางพาราต้องทำการแข่งขันกับยางสังเคราะห์ที่เมื่อใดที่ยางสังเคราะห์มีราคาแพงยางพาราก็จะมีราคาแพงตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่ยางสังเคราะห์มีราคาถูกยางพาราก็จะมีราคาถูกตามไปด้วย ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามา ทำให้ความต้องการใช้ปิโตรเลียมอาจจะไม่มากเท่าที่ควร จะส่งผลให้ยางสังเคราะห์ราคาถูกลง จึงควรเร่งพิจารณาพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งยางพาราของไทยเป็นยางธรรมชาติที่จะต้องให้ทุกคนทั่วโลกเห็นว่ายางพาราไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาที่ทำให้ทาง HRPP สนับสนุนทำงานวิจัยด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์

รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10 ตันคาร์บอนต่อไร่ เมื่อนำไปคูณกับพื้นที่ปลูกยางในประเทศก็จะเป็นพื้นที่มหาศาลและปริมาณคาร์บอนที่ตรึงไว้ในต้นยางในแต่ละปีจะมีปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการงานวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์และสร้างความเชื่อมั่นว่าต้นยางธรรมชาติสามารถจะตรึงคาร์บอนไว้ได้มากมายขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวยังไม่ได้ ถ้ายังมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาปลูกยาง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชอื่น ๆ อยู่แล้ว หันมาปลูกยางแทนเพื่อสร้างอาชีพ ควรจะส่งเสริมและให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทำใหยางพาราเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

หน้า: 7(ล่างขวา)

Col.Inch: 25.33 Ad Value: 55,726

PRValue (x3): 167,178

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: หมายเหตุสืบสวนเย็น: เป็นแคบทเรียน

หมายเหตุ สืบสวนเย็น

เป็นแคบทเรียน

น้ำท่วมภาคใต้รอบล่าสุดนี้ซึ่งขยายวงกว้าง 12 จังหวัด มีการประเมินความเสียหายประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในกรณีที่เกิดการฉ่ำน้ำสู่ภาวะปกติเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้น จะเป็นในเรื่องของพืชเกษตร คือ ยางพารา กับปาล์มเท่านั้น เพราะหากน้ำท่วมเกิน 20 วัน ยางพาราจะตาย ขณะที่ปาล์ม หากท่วมเกิน 1 เดือน จะตาย

แต่น้ำที่น้ำเสียคาย คือท้องเที่ยว ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

แม้ว่านักท่องเที่ยวจะหันไปเที่ยวทางฝั่งอันดามันแทน เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่การเดินทางทางทะเลก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

ถือว่าโชคดีที่ทางภาคเหนือของไทยอากาศยังเย็น ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทางเหนือแทน ส่วนทางใต้นั้น คาดว่าถ้าสถานการณ์น้ำท่วมยุติลงใน 1 เดือน นักท่องเที่ยวน่าจะกลับมา

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ หลัง

จากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้สู่ภาวะปกติแล้ว เพื่อเชิญชวนให้กลับมาเที่ยวด้วยความมั่นใจ

ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้สามารถนำค่าลดหย่อนภาษีในการซ่อมแซมบ้าน 1 แสนบาท และรถยนต์ 3 หมื่นบาท นำมาลดหย่อนภาษีในปีหน้าได้

สิ่งสำคัญกับท่วมน้ำครั้งนี้ถือว่ารุนแรงในรอบไม่ต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งควรเข้าไปหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขทั้งภาครัฐ และพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีแต่ปีนี้มากกว่าที่ผ่านมา

การเสนอให้มีการบูรณาการใช้กฎหมายผังเมืองควบคู่กับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เรื่องน้ำท่วมทุกครั้งที่มีการหยิบยกขึ้นมาหลายครั้ง แต่พอเข้าสู่ภาวะปกติเรื่องก็เงียบหายไป เช่นเดียวกับคอนกรีตท่วมใหญ่ปี 54 หลังจากก็มีสารพัดโครงการ แต่พอไม่วิกฤตเรื่องก็เงียบหายไป

ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมไปจนถึงไหนแล้ว ก็ขอรรมชาติจากน้ำท่วม ประเทศไทยยังคงเจออีกเยอะเพียงแต่จะมีการกั้นปิดฝู้นรับมือกันเมื่อใดให้เป็นเรื่องเป็นราว

หลาย ๆ บทเรียนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องถามว่าตั้งใจแก้ปัญหาในระยะยาวกันแล้วไหน?



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24571

หน้า: 22(ขวา)

Col.Inch: 17.84 Ad Value: 39,248

PRValue (x3): 117,744

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เดินหน้าขับเคลื่อนจัดการพื้นที่เกษตร

เดินหน้าขับเคลื่อนจัดการพื้นที่เกษตร

นายสุรเดช เด็ชวระกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม กรมฯ มีแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งมีเป้าหมายการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 6 ล้านไร่ จากการทำนาปลูกข้าวให้เปลี่ยนไปเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ปลูกสัตว์ ประมง หรือ การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์

โดยมีเป้าหมายพื้นที่สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเอง แบ่งเป็น 1. แผนการปรับเปลี่ยนข้าว เป้าหมาย 240,000 ไร่ ปรับเปลี่ยนเป็น เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกไม้ผล พืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์ใหม่ ทำปศุสัตว์ และประมง 2. แผนการปรับเปลี่ยนพืชอื่น ประกอบด้วย พื้นที่ทำการเกษตรข้าวโพด ขางพารา มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 60,000 ไร่ พื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 300,000 ไร่ ซึ่งเป็น

การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ ของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด แบ่งข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

หน้า: 22 (บน)

Col.Inch: 56.37 Ad Value: 124,014

PRValue (x3): 372,042

คลิก: ลีส์

หัวข้อข่าว: ชงมาตรการการเสนอกรม.ช่วยเกษตรกรหลังน้ำลด

ขงมาตรการเสนอกรม.ช่วยเกษตรกรหลังน้ำลด

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้พื้นที่การเกษตรประสบภัยทั่วทั้งวงจเป็นเวลานาน ก่อเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เกษตรกรหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันที พร้อมสั่งให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมกระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามสถานการณ์ภัยทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ช่างลับดาหมัน สำหรับการช่วยเหลือเร่งด่วนที่ดำเนินการในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ การช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (Road Map) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะเร่งด่วน คือ การฟื้นฟูหลังน้ำลดระยะเร่งด่วน จะมีการจัดทีมวิชาการ (กลไกเกษตรกรเคลื่อนที่) เพื่อประเมินความเสียหาย ความต้องการของเกษตรกร สร้างการรับรู้มาตรการช่วยเหลือของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ (ครัวเรือนละ 3,000 บาท) เป็นต้น การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยกรมชลประทาน การบำบัดน้ำเสียและจัดกลั่นแหม่น โดยใช้พล.อ.จากกรมพัฒนาที่ดิน และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์

2. ระยะสั้น แบ่งออกเป็น การฟื้นฟูซ่อมสร้าง อาทิ การฟื้นฟูปรับปรุง บำรุงดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูอาชีพด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และการซ่อมแซมระบบชลประทาน เป็นต้น การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ มีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ การลดภาระหนี้สินขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกร และการควบคุมราคา คุณภาพปัจจัย



การผลิต และ 3. ระยะยาว คือ การฟื้นฟูพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ได้แก่ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การพัฒนาก่อสร้างแหล่งกักเก็บ การปรับโครงสร้างการผลิต/อาชีพในพื้นที่ลุ่มต่ำ/น้ำท่วมซ้ำซาก โดยใช้ Agri-Map การพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยระบบการประเมินความเสี่ยง ระบบรายงาน และการปรับปรุง กฎ ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น

ด้าน นายสุระเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่พร้อมหมอดินอาสาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี โดย พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดทันที ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดการดินที่แตกต่างกัน เช่น 1. พื้นที่ปลูกยางพาราต้องรีบทำการระบายน้ำออกอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ดินชั้นหรือชั้นน้ำ ห้ามเดินเหยียบย่ำหรือใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันดินแน่น เมื่อดินแห้งให้พรวนดินโคนต้นยางพาราที่อายุน้อย เพื่อปรับสภาพทางกายภาพของดิน

สำหรับยางพาราที่อายุมากไม่ควรพรวนดินได้โคนต้นเพราะจะทำให้กระทบกระเทือนต่อราก ที่นฟูคุณภาพดินของดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมักที่ผสมกับสารเร่งจุลินทรีย์ พล.อ. ในกรณีพื้นที่อยู่ในสภาพที่แห้งซึ่งเป็นเวลานานและเสี่ยงต่อการเกิดโรค หากที่ดินภายหลังน้ำท่วมเกิดสภาพความเป็นกรด ให้ใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ย เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดิน โดยปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพความรุนแรงของกรดในพื้นที่นั้น ๆ 2. พื้นที่ป่าลุ่มน้ำมัน ในขณะน้ำท่วมขัง หรือดินยังมีความชื้นสูงห้ามเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นปาล์มโดยเด็ดขาด เพราะหากดินที่ถูกน้ำขังจะมีโครงสร้างง่ายต่อการถูกทำลาย รวมทั้งทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นที่ขุดโดยเร็ว โดยรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าบริเวณโคนต้นปาล์มไม่เกิน 50 เซนติเมตร หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วควรทำการขุด หรือปรับดินเหล่านั้นออกจากโคนต้นปาล์ม

นอกจากนี้ต้นปาล์มที่มีน้ำที่ล้นหรือเอียง ควรจัดการให้ต้นปาล์มมีน้ำที่ตั้งตรงเช่นเดิม ต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว หากน้ำท่วมทะลายนาน จะทำให้ทะลายน่า เจ้าของสวนจะต้องตัดทะลายนที่เน่าทิ้ง เพื่อช่วยให้ต้นปาล์มมีน้ำฟื้นตัวเร็วขึ้น ควรมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้บ้าง เพราะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24571

หน้า: 22 (บน)

Col.Inch: 56.37 Ad Value: 124,014

PRValue (x3): 372,042

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ชงมาตรการเสวนอกรม.ช่วยเกษตรกรหลังน้ำลด



ระบบรากของพืชยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
ภายหลังน้ำท่วม มักเกิดปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อ
รา ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราช่วย และ
เมื่อดินแห้งแล้ว ควรมีการพรวนดิน เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้แก่พืช จะทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดี
ขึ้น และสำหรับเกษตรกรที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
แนวทางฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนา
ที่ดินใกล้บ้านท่าน หรือหมอดินอาสาในพื้นที่.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 - พุธสัปดาห์ 26 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1901

หน้า: 22 (บน), 23

Col.Inch: 80.88 Ad Value: 36,396

PRValue (x3): 109,188

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: รัฐบาลทหารหวังพลิกวิกฤตน้ำท่วม เป็นโอกาสได้ใจ-คะแนนนิยมชาวใต้



เศรษฐกิจ

รัฐบาลทหารหวังพลิกวิกฤตน้ำท่วม เป็นโอกาสได้ใจ-คะแนนนิยมชาวใต้ ปชป.หนาว..ทางสะดวก 'บิ๊กตุ๋' อยู่ยาว



กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง กับปัญหาน้ำท่วม ที่คราวนี้เกิดขึ้นกับบริเวณภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด จากที่เมื่อช่วงปลายฤดูฝนปีก่อน ปัญหาน้ำท่วมได้เกิดขึ้นกับบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่าง ไหลลงมาถึงภาคกลาง บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ปรากฏการณ์สำคัญก่อนจะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

แต่ด้วยการทำงานบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า การบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับมรสุมที่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนปี 2554 ทำให้ปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างคลี่คลายลง และไม่ส่งผลกระทบต่อ

มาয়กรุงเทพฯ อย่างที่หลายฝ่ายวิตก เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของ "บิ๊กตุ๋" พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ขุนพลคนสำคัญของ "บิ๊กตุ๋" ในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สั่งการ บรรดาข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมชลฯ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ก็ว่าได้

! ละหากกลับมาดูถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในปัจจุบัน ที่เกิดจากฝนตกหนักมากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 ก็ถือว่า ครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ มีเตรียมการและวางแผนรับมือล่วงหน้าได้ดีเช่นกัน

โดยก่อนที่ฝนจะตกหนัก ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปยังจุดเสี่ยงต่างๆ และเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด รวมทั้งยังได้เตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า หากมีปริมาณน้ำในพื้นที่เข้าขั้นวิกฤต

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ด้วยข้อจำกัดในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ที่แม่น้ำบาง

ช่วงมีความแคบ คลองระบายน้ำมีขนาดเล็ก ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ มีฝนตกหลายระลอก ส่งผลมวลน้ำฝนที่มีมากกว่าปกติ 2-3 เท่า ทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ลำบาก ท้ายที่สุดจึงเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณวงกว้าง

โดยในส่วนของภาคใต้ปัญหาเฉพาะหน้า กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังฉายแววผลงานได้อย่างเยี่ยม เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราวจากคนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำเข้าไปในพื้นที่ประสบภัย การนำเรือเข้าไปช่วยเหลือ ลำเลียงอาหาร และเสบียงให้ประชาชน รวมถึงอาหารและยารักษาโรค ปศุสัตว์ ตลอดจนการติดตามและให้ความรู้การดูแลพืชผลทางการเกษตร ไม้ยืนต้นในภาวะหลังน้ำท่วม

แม้ว่าในการลงพื้นที่ระยะแรกจะมีปัญหาตะกุกตะกัก มีข้าวลือ ข้าวปล่อยจำนวนมาก จากทั้งโลกออนไลน์ และออฟไลน์ แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ดี

! ละไฮไลต์สำคัญต่อมาที่ทุกคนต่างจับจ้อง คือ การดำเนินงานหลังน้ำลด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและเยียวยาพื้นที่ฟูให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งอาจกลายเป็นสมมุติของใครหลายคน

ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยเบื้องต้นก็เรียกเสียงฮือฮาอยู่ไม่น้อย เพราะเกษตรกรชาวใต้จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 4 เดือนด้วยกัน!!!

เด็งแรก คือ เงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/2560 คราวเรือนละ 3,000 บาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง

ปศุสัตว์ ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท โดยจากการตรวจสอบตัวเลขเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ มีทั้งสิ้น 453,571 ครัวเรือน วงเงินรวม 1,360.71 ล้านบาท

เด็งที่ 2 ในกรณีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรภาคประมง และปศุสัตว์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ด้านพืช รายละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,113 บาท ต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ กรณีพืชที่เพาะปลูกถูกหิน ดินทราย โคลนทับถม ได้เงินช่วยเหลือ 7,000 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 5 ไร่

ด้านประมง ปลาทุกชนิด ได้รับเงินช่วยเหลือ 4,225 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ กุ้ง ปู หอย 10,920 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ บ่อ กระชัง 315 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) รายละไม่เกิน 80 ตร.ม.

ด้านปศุสัตว์ อาทิ โค อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 2 ตัว กระบือ อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 22,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 2 ตัว สุกร อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 3,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 10 ตัว แพะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 - พุธสัปดาห์ 26 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1901

หน้า: 22 (บน), 23

Col.Inch: 80.88 Ad Value: 36,396

PRValue (x3): 109,188

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: รัฐบาลทหารหวังพลิกวิกฤตน้ำท่วม เป็นโอกาสได้ใจ-คะแนนนิยมชาวนาได้

แก่ อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 2,000 บาทต่อตัว รายละเอียดไม่เกิน 10 ตัว ส่วนไก่พื้นเมือง ไก่จวง อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 50 บาทต่อตัว รายละเอียดไม่เกิน 300 ตัว ไก่ไข่ อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 80 บาทต่อตัว รายละเอียดไม่เกิน 1,000 ตัว และไก่เนื้อ อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 50 บาทต่อตัว รายละเอียดไม่เกิน 1,000 ตัว

ตั้งที่ 3 ในกรณีที่เกิดการเป็นชาวสวนยาง และได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนพัฒนายางพาราคมกตรา 49(5) ของ พ.ร.บ.การยาง พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสวัสดิการชาวสวนยางครัวเรือนละ 3,000 บาท วงเงินรวม 398 ล้านบาท โดยเบื้องต้นมีชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย 95,789 ราย พื้นที่เสียหายรวม 739,936 ไร่

และตั้งที่ 4 เงินจากประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในกรณีที่เกิดการได้ทำประกันไว้ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกจ้างนาควรรู้เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน 100 บาท ตามมติกรม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/2560

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายแห่งจากมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่ออกมกลั่นแกล้งเพิ่มเติม อาทิ มาตราการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยของกระทรวงการคลัง โดยการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อม

แซมหลังทรมานทรัพย์ ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท และยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

ไม่เพียงเท่านี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมเทงบประมาณเพิ่มเติมลงภาคใต้อีก 30,000 ล้านบาท โดยโยกแผนโครงการก่อสร้างระบบชลประทานระหว่างปี 2563-2564 อาทิ โครงการก่อสร้างระบบชลประทานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) รวมถึงโครงการผันน้ำ จ.นครศรีธรรมราช เริ่มต้นการภายในปี 2560 และอย่างช้าที่สุดในปี 2561 ซึ่งทางงบประมาณประจำปี 2560 ไม่เพียงพอ พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า จะของบกลางจากรัฐบาล หรือไม่ก็ขอเป็นเงินกู้ เพื่อมาดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

เรียกว่า เป็นการซัดปราบน้ำตาชาวนาได้ให้หายเป็นปลิดทิ้ง แถมยังซื้อใจได้คะแนนนิยมจากพี่น้องชาวนาได้ เป็นกองเชียร์รัฐบาลทหารไปอย่างท่วมท้นถล่มทลาย สิ่งความทรงจำเก่าของภาพรัฐบาลนักการเมืองไปทันที

หากพลพรรคทหารตัดสินใจลงเลือกตั้งจริง เห็นทีงานนี้พรรคการเมืองเจ้าถิ่นอย่างพระแม่ธรณีบีบมวยผม "พรรคประชาธิปัตย์" คงทวนๆ รื้อนๆ และอาจพ่ายไม่เป็นท่าก็ได้

ไม่ว่าเลือกตั้งปีหน้า อาจได้เห็นรัฐบาลบิกตู และขุนพลคนสำคัญอย่างบิกตู ฉัตร อยู่ยาวว่วไปไปด้วยกันอีกเทอม ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอนบ้าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24571

หน้า: 14(บนขวา)

Col.Inch: 9.37 Ad Value: 20,614

PRValue (x3): 61,842

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ข่าวสั้นภูมิภาค: ธ.ก.ส.ตรังช่วยน้ำท่วม



● ธ.ก.ส.ตรังช่วยน้ำท่วม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายบุญกุล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพของธนาคาร แก่ลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในเขต ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง นายลักษณะ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 1 ปี และงดเว้นการเก็บอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งให้พนักงานสาขาลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการมอบถุงยังชีพที่จำเป็น 80,000 ชุด 22 ล้านบาท ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 1 แสนราย หรือร้อยละ 20 ของจำนวนเกษตรกรในภาคใต้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ปาล์ม ยางพารา และไม้ผลอื่นต้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 16.38 Ad Value: 18,018

PRValue (x3): 54,054

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคายางพุ่งสูงรอบ5ปี

ราคายางพุ่งสูงรอบ5ปี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ จ.มิ่งกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ด.หอค้อ อ.เมืองมิ่งกาฬ นำยางก้อนถ้วยหรือซียางก้อนออกมาขายยังจุดรับซื้ออย่างเป็นจำนวนมาก หลังราคาขยายนางพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 5 ปี โดยราคาขยายนางวันนี้ ยางก้อนถ้วยพักค้างคืน กิโลกรัมละ 38.05 บาท ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ กิโลกรัมละ 88.88 บาท ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 84.31 บาท ส่วนราคาน้ำยางสด ณ โรงงานอยู่ที่ 78.65 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังวิตกกังวลว่าราคาขยายนางกำลังสูงขึ้น แต่เกษตรกรรวมถึงเจ้าของสวนยางต้องหยุดกรีดยางช่วงฤดูผลัดใบและแตกใบอ่อนเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงปิดหน้ายาง ใบยางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีเหลือง บางสวนใบยางเริ่มร่วง บางสวนใบยางร่วงเกือบหมด

ต้นแล้ว ขณะเดียวกันเมื่อกรีดยางจะเห็นว่าผลผลิตน้ำยางเริ่มลดลงเช่นกัน หากยังคงฝืนกรีดยางต่อไปจะส่งผลให้ต้นยางไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้อย่างเต็มที่ ต้นยางจะไม่สมบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรวิเคราะห์สถานการณ์ยาง สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี วันที่ 17 มกราคม 2560 ราคาขยายนางดิบ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.61 บาท/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 84.85 บาท เนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้าได้เกี่ยวปรับตัวสูงขึ้น ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัว รวมถึงปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่ของไทยหรือภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วม และความต้องการซื้อของผู้ประกอบการมีมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 - พุธสัปดาห์ 26 มกราคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3019

หน้า: 15 (บน)

Col.Inch: 51.23 Ad Value: 51,230

PRValue (x3): 153,690

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: อาณิสงสน้ำท่วมภาคใต้ บจ.ลุ่มยอดขายทะลัก



บล. เอเซียพลัส เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ใน 10 จังหวัดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนทั้งในด้านดีและไม่ดี อย่าง โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) จะได้ประโยชน์จากยอดขายสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะมีน้ำและเครื่องทำความสะอาด รวมไปถึงสินค้าซ่อมแซมบ้าน ซึ่งจะช่วยหนุนกำไรในไตรมาส 1/2560 ให้เติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับผู้ค้าปลีกรายอื่น ประกอบกับการขยายสาขาเชิงรุกตั้งแต่ไตรมาส 1-4/2559 ที่ขยายสาขาถึง 11 แห่ง ทำให้ ณ สิ้นปีที่ผ่านมามีสาขารวม 93 แห่ง

ขณะที่ ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เป็นผู้แปรรูปยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีศูนย์รับซื้อยางพาราจำนวนมาก และตั้งอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกสวนยางทำให้การขนส่งยางพาราทำได้ง่าย จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบยางพาราแปรรูปมากนัก แต่การที่ราคาขายอยู่ในภาวะขาขึ้นถือว่าดีต่อบริษัทอย่างมาก เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาขาย เมื่อย่างสุดสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ก็ช่วยหนุนให้ราคาวัตถุดิบยางแผ่นรมควันในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นถึง 4.4% นับตั้งแต่ต้นปี 2560

ส่วนบริษัทจดทะเบียนอีกแห่งคือ ไทยรับเบอร์ลาเทคส์ คอร์ปอเรชั่น (TRUBB) ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน แต่มีขนาดการผลิตที่เล็กกว่าศรีตรัง น่าจะได้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

ด้านปาล์มน้ำมันมีผลผลิตลดลงเช่นกัน เพราะชาวสวนเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดได้ลดลงจากระดับปกติ แต่เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ลดลงจึงไม่น่าจะกระทบมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวช่วงกลางปี คาดว่าผลปาล์มสดจะออกสู่ตลาดในจำนวนที่มากกว่าปกติ เพราะได้น้ำเต็มที่

สำหรับโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบในตลาด อย่าง สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (UPOIC) ยังดำเนินการผลิตได้เป็นปกติ เนื่องจากอยู่ในที่สูง และยังมีลูกค้าของคู่แข่งบางรายหันมาส่งผลปาล์มสดให้บริษัทมากขึ้น เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กอื่นหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวจากปัญหาน้ำท่วม แต่โดยรวมแล้วปริมาณผลปาล์มสดที่เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันยังถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้าน บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ทีบีไอเอสฟอสท์ (TASCO) จะได้รับอาณิสงสน้ำลด โดยคาดว่าอุปสงค์ยางมะตอยจะมีเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหนักภาคใต้ โดยเฉพาะงบประมาณการซ่อมถนนหนทางที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณการขยายยางมะตอยที่เพิ่มขึ้นจะไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณการขยายทั้งหมด แต่มีส่วนที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้ เพราะปกติแล้วการขยายยางมะตอยในประเทศจะให้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

ขณะที่ราคาขายยางมะตอยฟื้นตัวขึ้นตามอุปสงค์ที่มากขึ้นในภูมิภาค หลังจากที่ได้ถึงจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 2559 โดยราคาขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 27% เป็น 280 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส์ เทียบกับเดือน ธ.ค. 2559 ที่ 220 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส์ อันเป็นผลพวงจากอุปสงค์จากทางจีนและอินโดนีเซียฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากได้อุปสงค์ที่หดตัวลงไปมากเมื่อปีก่อน กอปรกับอุปทานกลับปรับตัวลง เพราะคู่แข่งชั้นรายใหม่ที่เข้ามาในปี 2559 ก็ประสบภาวะการขาดทุนที่มาก จึงได้ลดกำลังการผลิตลง หรือได้ออกจากรูทกิจยางมะตอย ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ / ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23279

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 68.21 Ad Value: 71,620.50 PRValue (x3): 214,861.50

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: Gossip: ภาคครัวเรือนยังเหนื่อย!

ภาคครัวเรือนยังเหนื่อย !



Gossip

เจ๊แป้น

●● ประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งออก พากันลดกำลังการผลิตลง ทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 50 เหรียญ/บาร์เรล “ไทยออยล์” คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 50-55 เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เคลื่อนไหวในกรอบ 52-57 เหรียญ/บาร์เรล ปัจจัยที่น่าจับตามอง คือ ข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตกลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคมีความชัดเจนมากขึ้น หลัง ซาอุดีอาระเบีย เปิดแผนขายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ลูกค้าน้ำมันดิบปรับลดปริมาณการส่งออกสำหรับในเอเชียจะถูกลดโดยเฉลี่ยลง 5-10% นอกจากนี้ คูเวตและอิรัก ออกมาเปิดเผยว่าปริมาณการผลิตล่าสุดได้ปรับลดลงแล้ว โดย คูเวต ได้ปรับลดปริมาณการผลิตลงอยู่ที่ระดับ 2.707 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากรดับ 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนก่อน ขณะที่ อิรัก ปรับลดลงไปแล้วกว่า 170,000 บาร์เรลต่อวัน และภายในสัปดาห์นี้เตรียมที่จะปรับลดกำลังการผลิตอีก 40,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อให้ไปเป็นไปตามข้อตกลงที่จะปรับลดปริมาณการผลิตลง 210,000 บาร์เรลต่อวัน

●● สถานการณ์ใน ลิเบีย หลังรัฐบาลเตรียมประกาศยุติการส่งมอบน้ำมันดิบ จากท่าเรือทางตะวันตกจากเหตุสวีสวีตวิสัยหลังพบมีการลักลอบนำน้ำมันดิบที่ทำเรือส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซ้ำลงโดยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบล่าสุดปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 750,000 บาร์เรลต่อวัน จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 600,000 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง สหรัฐฯ มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะขึ้นมาอยู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ ธ.ค. 2558 ส่วนกำลังการผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของ รัสเซีย ปรับลดลงประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. มาอยู่ที่ 11.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงวันที่ 1-15 ม.ค. 2560 โดยรัสเซียตกลงที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบรวม 300,000 บาร์เรลต่อวัน ภายในครึ่งปีแรกของปี 2560

●● **ข่าวดี!** ราคายางพารา พุ่งเกือบโลละ 100 บาท แล้ว ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมูลที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จ.สงขลา กก.ละ 85 บาท เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกมีสูงมาก แต่เมื่อไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านประสบภัยธรรมชาติ คาดว่าผลผลิตของไทรปีนี้จะลดลงประมาณ 5-7 แสนตัน/ปี เหลือประมาณ 3.5-3.7 ล้านตัน/ปี เพราะไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ประสบปัญหาหนักมากรวมทั้งสวนยางพาราขนาดใหญ่ในภาคใต้ 50-70% ซาดแคลนแรงงาน เนื่องจากช่วงราคายางเหลือ กก.ละ 30 บาทเศษ แรงงานกรีดยางที่มีฝีมือมีรายได้ไม่ถึงวันละ 300 บาท จึง

ย้ายไปทำงานประเภทอื่นแทน ผู้ซื้อรายใหญ่คือ จีน มีความต้องการอย่างสูงมาก เพราะต้องเร่งผลิตยางล้อรถยนต์ ส่งเข้า สหรัฐอเมริกา เหตุจากตัว “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีคนใหม่ จะเก็บภาษีนำเข้า 10% ตามที่หาเสียงไว้ และก่อนหน้านั้น จีน จะล่าใจ จะมาซื้อยางไทยในเดือน ธ.ค. 2559-ก.พ. 2560 ที่ผลผลิตยางออกมากไปผลิตและทดแทนสต็อกที่ลดลงไปมาก แต่เมื่อไทยและประเทศผู้ปลูกยางในอาเซียนประสบภัยน้ำท่วม จึงเกิดปัญหาและโลราคาซื้อขายสูงขึ้น...อย่างแรง แต่ไทยไม่มีขายขายจะจีน คงต้องพึ่งยางจาก หนือ อีสานแทน...ดีใจด้วยหม้อ!

●● ความเชื่อมั่นครัวเรือนปรับตัวลดลง ในเดือนธ.ค. 2559 จากความกังวลต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.3 ในเดือนธ.ค. 2559 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนยังไม่คลายความกังวลต่อภาวะการครองชีพ โดยในเดือนธ.ค. นี้ ครัวเรือนมีความกังวลมากขึ้นในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้) ประเด็นเรื่องเงินออม

และประเด็นเรื่องการมีงานทำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางฤดูกาล ในช่วงเดือน ธ.ค. จะมีรายจ่ายสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในขณะที่ดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ยังคงทรงตัวที่ระดับ 45.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนยังไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ซึ่งก็น่าจะส่งผลให้การบริโภคของภาคเอกชนช่วงไตรมาสที่ 1/2560 ยังขยายตัวเป็นบวกได้ แม้จะแผ่วลงจากไตรมาสก่อนหน้าก็ตาม...สรุป “กำลังซื้อ” ยังทรงๆ ทุุดๆ รั้วอัศจรรย์ไม่พอ!

●● มรสุมหนี้ เริ่มก่อตัว **รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** เลยต้องเร่งหารือกับ **อภิศักดิ์ ดันตารามวงศ์** รว.คลัง เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินหรือบีบีซี พร้อมสั่งตรวจสอบจำนวน บลจ. ที่ขายตัวบีบีซีให้รายย่อยลงทุน ผ่านการลงทุนในกองทุน ล่าสุดได้สั่งการให้ **“รพี สุจริตกุล”** เลขาฯ ก.ล.ต. เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไปโดยให้ตรวจสอบว่ามีบลจ. แห่งไหนซื้อตัวบีบีซีที่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้คืนเนื่องจาก **อภิศักดิ์ ดันตารามวงศ์** หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดคือ ห้ามขายตัวบีบีซีให้นักลงทุนรายย่อย แม้จะถือว่าเป็น นักลงทุนรายใหญ่ ได้ขายตัวบีบีซีให้นักลงทุนรายย่อย ที่ลงทุนผ่านกองทุน และเมื่อบริษัทผู้ออกตัวมีการผิดนัดชำระหนี้คืนผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ย่อมส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน และเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลที่ดี...เชือดให้ชู้ชักบลจ. หนึ่งก็ยังมีดี ปลอ่ยได้ยังมีใจ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แดมผิดกฎหมายด้วย จัดการด่วน!

●● สู้ยับตาเพื่อหายุทธส่งออก **“อภิศักดิ์ ดันตารามวงศ์”** รว.พาณิชย์ เตรียมหารือที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ครั้งแรกเมษายนนี้ หลัง ทรัมป์



อภิศักดิ์ ดันตารามวงศ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ / ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23279

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 68.21 Ad Value: 71,620.50 PRValue (x3): 214,861.50

คลิก: ลีลี

คอลัมน์: Gossip: ภาคครัวเรือนยังเหนียว!

เป็นประธานาธิบดีโดยกำลังตั้งคณะผู้แทนระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางไปเยือน เพื่อหารือกันอย่างต่อเนื่อง และจะใช้เวทีการประชุม คณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนเมษายนนี้ ในการขยายการค้าการลงทุนกับสหรัฐฯ ถือเป็นครั้งแรกของทีมเศรษฐกิจของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ที่จะมาหารือกับไทย รวมทั้งจะใช้โอกาสที่ อาเซียน และสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น...อย่าลืมว่า ทรัมป์ แกมมันโยบาย "อเมริกา ต้องมาก่อน" ที่สำคัญคุณลุงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเล็กๆ ขนาดกลุ่ม APEC ที่ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ ลุงแกยังจะเหยียดเล็กเลย แล้วคุยกันแบบนี้ จะได้ประโยชน์ที่มากน้อย? แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย!

●● เริ่มต้นศักราชใหม่ได้ ผู้บริหารคนเก่งอย่าง **ดร.แคทลีน**

มาลินนท์ CEO คนสวยของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE พร้อมทีมงานก็เดินทางลุยงานเต็มที่ ปลายปีที่ผ่านมาก็สามารถ COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสวนมะพร้าวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทันตามกำหนด งานนี้ทั้งส่งท้ายปีเก่า และเริ่มต้นปีใหม่ได้แบบนี้ สงสัยปีนี้จะเป็ทองอีกปีของ TSE ก็ได้...น้ำท่วมไม่กระทบโรงไฟฟ้า TPCH เดินเครื่องจ่ายไฟปกติ "เชิดศักดิ์ วิคนวิจิตรกุล" แห่งบมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ผ่ากมามบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนเป้าหมายกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 ยังเป็นไปตามแผนเดิม "ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" ซีอีโอ FER มั่นใจ 1-7 ก.พ. 60 ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนศึกคัก หลังสยายปีกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานเต็มสูบ หนุนรายได้กำไร โตแกร่งธุรกิจอินเทรนด์มีอนาคต ใครอยากถือหุ้นดีๆ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน FER ได้เลย...รับรองไม่ผิดหวัง!



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 - พุธสัปดาห์ 26 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1901

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 30.70 Ad Value: 13,815

PRValue (x3): 41,445

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: สงสาร 'สมคิด'

สงสาร 'สมคิด'

ใ้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และทีมเศรษฐกิจจะลงแรงใส่ความคิดเพื่อจะกอบกู้เศรษฐกิจไทยให้พ้นจากปากเหว แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยเป็นใจมากนัก ไม่ว่าจะเบ็ดเสร็จทุกท่ามโหฬารที่ภาคใต้ที่จจะทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้สะดุดครั้งใหญ่

แทนที่จะวิ่งไปข้างหน้าก็ต้องหยุดผูกเชือกรอเง้าอีกนานพอสมควร

ก่อนหน้านั้นรัฐบาลเริ่มมีความหวังจาก "ยางพารา" ที่ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ

ชาวสวนยางกำลังจะยิ้มแย้มแจ่มใส พอมาเจอหน้าท่ามโหฬารเข้าไปเลยสะดุดหัวทิ่มไปเลย เพราะต้องใช้เวลานานฟุ้งงายอีกนานพอสมควรกว่าจะเริ่มกรีดยางได้

เมืองไทยมีอยู่ 5 ภาค คือ เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก และใต้

เจอน้ำท่วมใหญ่ไป 1 ภาค

หรือ 1 ใน 5

ทีมเศรษฐกิจแทบกุมขมับ

นอกจากนั้นแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็น "หินทาง" ของ "โดมิโน" ทางเศรษฐกิจ เพราะทุกครั้งที่เศรษฐกิจไทยมีปัญหา "อสังหาริมทรัพย์" จะส่งสัญญาณก่อนล่าสุด บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใหญ่เล็กกำลังเจอปัญหาธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมปล่อยกู้ให้คนซื้อบ้าน

อัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 20% เป็นอย่างต่ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหรือคอนโดฯ ราคา 1-3 ล้านบาท เพราะแบงก์กลัวเรื่องหนี้เสียหรือ NPL ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ลูกบ้านที่ผ่อนมาแล้ว 4-5 ปีกลายเป็น NPL

พอแบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อ เจ้าของโครงการก็มีปัญหาตามปกติเจ้าของโครงการจะตกลงกับแบงก์ที่ปล่อยสินเชื่อให้ว่า ถ้ายอดขายได้เท่าไรจึงจะปล่อยเงินงวดใหม่ให้ พอยอดไม่ได้ตามเป้า แบงก์ก็ไม่ปล่อยเงินก้อนใหม่ให้ สัญญาณควนแบบนี้กำลังเริ่มให้เห็นแล้ว

อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัว คือ เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนหรือบี/อี

"ตัวแลกเปลี่ยน" เป็นตราสารการเงินรูปแบบหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ใช้ระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป

จ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์

นักลงทุนก็ชอบ เพราะผลตอบแทนดีกว่าฝากเงินไว้กับแบงก์ บริษัทต่างๆ ก็ชอบ เพราะดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้แบงก์ ตอนเศรษฐกิจยังพอไปได้ ตัวบี/อี ไม่มีปัญหา ครบกำหนดเมื่อไรก็จ่าย

แต่วันนี้หลายบริษัทเริ่มผิดนัดชำระหนี้ตัวบี/อี ตัวเลขไม่เยอะมาก แต่ผลทางจิตวิทยาสูงมาก

เพราะทำให้นักลงทุนเริ่มคิดเยาะในกาที่จะซื้อตัวบี/อี หรือแม้แต่หุ้นกู้ก็เจอผลกระทบด้วยเช่นกัน

ความไม่มั่นใจทำให้ช่องทางการระดมทุนด้วยบี/อีหรือหุ้นกู้ที่เคยสดใสดับตันลง

พอนักลงทุนลังเล บริษัทต่างๆ ก็ต้องงุนงงด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น

ต้นทุนการเงินของบริษัทต่างๆ จึงเพิ่มขึ้น

สงสาร "สมคิด" จริงๆ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 261.94 Ad Value: 5,726,268

PRValue (x3): 1,728,804

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชบวนเดลินิวส์ ช่วยพัทลุง-ตรัง



รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำ ชบวนเดลินิวส์ ช่วยพัทลุง-ตรัง

ชุมพรฝนถล่มนาน 5 ชม. น้ำท่วมถนนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหน้า รพ.หลังสวน ระดับน้ำสูง 30 ซม. ส่วนคนตรังยังไม่กล้ากลับ ♦อ่านต่อหน้า 2

ลงใต้

□ ต่อจากหน้า 1

เข้าบ้าน แม้ว่าน้ำจะลดแล้ว ห้วยมีฝนตกลงมาอีก อุตุฯเตือน 19 ม.ค. มีฝนหนัก ขณะที่ชาวไร่แดงไม่สุราษฎร์ฯ บ่นขาดทุนยับหลังเจออุทกภัย 2 ครั้งติด ๆ รถไฟ-ถนนไปใต้เริ่มสู่ภาวะปกติ ทางด้านคาราวาน “เดลินิวส์” ไปช่วยชาวพัทลุง-ตรัง รัฐบาลมีมติช่วยเหลือ 5 หมื่น หลังจากปก.แจ้งมีคนตาย 44 ศพ 6 จังหวัดยังจมนบาดาล “ฉัตรชัย” ชงขอเงินกรม.ฟื้นฟูหลังน้ำลดอีก 5.4 พันล้าน เล็งซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์แจกเพื่อใช้ฟังข่าวสารราชการ

○ นำท่วมจ่ายศพละ 5 หมื่น

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายออมสิน ชิวะพุดักษ์ รมด.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ว่าคณะกรรมการกองทุนเงินช่วย

เหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม รายละ 50,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบเงินดังกล่าวให้กับญาติของผู้เสียชีวิตระหว่างการลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 ม.ค. นี้ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะมีผวจ.มารับมอบเช็คเงินสดจากนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปมอบให้กับญาติของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ของตัวเองด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน และเร่งรัดคนให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

○ เล็งซื้อ “ทรานซิสเตอร์” แจก

ทั้งนี้มีการพูดถึงว่า น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 มีการซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์แบบที่ใช้ในต่างจังหวัดไปแจกประชาชนแต่ละครัวเรือน เพื่อใช้ฟังข่าวสารของราชการ ราคาไม่แพงมาก โดยตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าจะต้องใช้แค่ไหนอย่างไร มีเงิน

พอหรือไม่ ทราบว่าราคาเครื่องละ 200-300 บาท ต้องดูกันก่อนว่าจะอย่างไร ยากช่วยทั้งหมด แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วย ส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯที่ได้รับมากกว่า 300 ล้านบาท และยังมีผู้มอบบริจาคอีกเรื่อย ๆ

○ ขอ 5.4 พันล้าน แจกอุทกภัย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้จัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยจะขอรับการสนับสนุนงบกลาง คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เก็บชอบใบสั่งผลิตทันที ในขั้นต้นวงเงิน 5,422 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการขยายวงเงินความช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท วงเงิน 2,652 ล้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 261.94Ad Value: 5,76,268

PRValue (x3): 1,728,804

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชวบนเดลินิวส์ ช่วยพทลุง-ตรัง



◀ไม่ทอดทิ้ง...นายหน้ รุจิร วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย นสพ.เดลินิวส์ มูลนิธิแสง-โชติ เทตระกูล และพันธมิตร นำขบวนคาราวานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่ อ.กันตัง และ อ.เมืองตรัง

บาท ซึ่งวงเงินที่ กรม. อนุมัติเดิมไม่พอ อีกส่วนหนึ่งเป็นมาตรการชะลอหนี้พักชำระหนี้ โดยชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วงเงิน 1,027 ล้านบาทซ่อมแซมระบบชลประทานที่เสียหาย วงเงิน 962 ล้านบาทการช่วยเหลือส่วนยางพารา 455 ล้านบาทช่วยเหลือด้านปุ๋ยสัตว์ 272 ล้านบาท และการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ 55 ล้านบาท

○ ตาย44ศพ-ยังท่วม6จังหวัด

นายจิตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่าฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 119 อำเภอ

722 ตำบล 5,613 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 531,911ครัวเรือน 1,621,414 ราย ผู้เสียชีวิต 44 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 20 แห่ง ถนน 1,172 จุด คอสะพาน 191 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี กระบี่ และชุมพร ยังคงมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์

โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการและซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย

○ 19ม.ค.จะมีฝนตกหนัก

ขณะที่ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอก จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 60 ทำให้มีลมสุบตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ในระยะนี้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 261.94 Ad Value: 576,268

PRValue (x3): 1,728,804

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชบวนเดลินิวส์ ช่วยพื้ทลุง-ตรัง

ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและในพื้นที่เสี่ยงขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุฯ ภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

○ ขุมพรฝนถล่มรัวไม่

ส่วนที่ จ.ชุมพร ภายหลังเกิดฝนตกหนักในอ.ละแม อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ เกินกว่า 5 ซม. ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเอ่อท่วมในหลายพื้นที่ ประกอบกับเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากพื้นที่ภูเขาริมถนนสายเอเชีย 41 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองจาบริเวณสายเอเชีย 41 หลายจุดด้วยกัน อาทิ รอยต่อ อ.ละแม จ.ชุมพรกับ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะใน รพ.หลังสวน อ.หลังสวน ระดับน้ำสูง 30 ซม. เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมอพยพคนป่วย บริเวณสนามแข่งรถจกดก แยกไป จ.ระนอง มีก้นท่วมระยะทางมากกว่า 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถเดินทางผ่านจุดดังกล่าวได้ ขณะที่ พ.ต.ท.สิทธิพลสงฆ์ รองผกก.รท.ผกก.สท.หลังสวน สั่งการให้ตำรวจแจ้งผู้เดินทางให้จอดรถรออยู่สถานการณ์ในปริมณัมก่อนเดินทางต่อไป และประสานหมวดการทางฯ ให้ออกวางป้ายเตือนผู้ใช้รถ

○ ชาวไร่แดงโมขาดทุนยับ

ขณะที่ชาวไร่แดงโมในพื้นที่หมู่ 2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ไร่คกรอญ หลังโดนน้ำป่าถล่มไร่แดงโม 2 ครั้งติด ๆ วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือโดยชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 ต.ท่าอุแท ปลูกแดงโมพันธุ์กันรี 101 ในเนื้อที่รวมกว่า 100 ไร่ ลงทุนไปประมาณไร่ละ 7,000 บาท ในการซื้อเมล็ดพันธุ์ และค่าแรง อีก 45 วัน จะเก็บผลผลิตได้แต่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 2 ครั้งติด ๆ ทำให้ดินแดงโมที่มีอายุเพียง 1 เดือนเกิดเน่าตายเสียหายทั้งหมด ต้องถอนทิ้ง

ส่วนที่วัดสุวรรณโกฎี หมู่ 3 ต.ท่าไร่ ช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทหารจากกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี นำโดย น.ท.วรรณช อนุสุนัน หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน เข้าช่วยเหลือแจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากได้รับแจ้งจากพระอาจารย์สมหมาย อัครธรรม

โม เจ้าอาวาส ว่าภายในวัดมีก้นท่วมสูงกว่า 30-50 ซม. พระภิกษุ 4 รูปอยู่ด้วยความยากลำบากขาดน้ำในการชำระล้าง เนื่องจากระบบประปาถูกตัดขาด และออกนินทาบาคไม่ได้

○ สร้างสะพานไม้ชั่วคราว

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายจันวิทย์ ทัพพูน พงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังกลุ่มอุตุฯ ภูมิภาคได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 19-23 ม.ค. นี้ นอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ก้นท่วมเพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโรคภัยที่มากับน้ำและภาวะเสิร์วซิม ส่วนเกษตรกรทท. เอส.เกษตรัง นายอำเภอสิชล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ร่วมกันทำสะพานไม้ที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้ข้ามไปยังหมู่บ้าน ณ บ้านวังสัน หมู่ 10 ต.ฉลอง หลังจากสะพานในจุดดังกล่าวถูกกระแสน้ำพัดถล่มพังเสียหาย

○ คนตรังยังไม่กลับเข้าบ้าน

ที่ จ.ตรัง มีรายงานว่าเกิดฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ ทำให้ความหวังของผู้อพยพหนีน้ำท่วม ที่ไม่ต้องการให้ฝนตกลงมาอีกต่างทำใจรับกับสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนตัดใจว่าฝนจะตกก็ไม่มีอะไรเสียหายไปกว่านี้แล้ว โดยชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัว ต.นาตาล่าง อ.เมืองตรัง ส่วนใหญ่ยังตั้งรกรากเรือนให้จมอยู่กับน้ำ แล้วอพยพไปพักอาศัยอยู่ที่วัดโพธิ์งาม ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายจากระดับน้ำ 3 เมตร ลดเหลือประมาณ 20-30 ซม.แล้ว แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อในคำพยากรณ์อากาศที่เตือนว่าฝนจะตกหนักอีกครั้งในช่วงนี้ จึงไม่กล้ากลับบ้าน ชาวบ้านต่างรอความหวังเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากตอนนี้ไม่มีรายได้เลย

○ “เดลินิวส์” ช่วยพื้ทลุง-ตรัง

นายแพทย์ รุจิวิงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย นสพ.เดลินิวส์ นำขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มูลนิธิแสง-ใช้กั เหน็ดระกูด และพันธมิตร ลงพื้นที่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เพื่อแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้นขบวนคาราวานเดินทางไปแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยต่อที่ จ.ตรัง โดยนายแพทย์และคณะ ได้เข้าพบนาย

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และนายกฯ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เพื่อนำถุงยังชีพจำนวนหนึ่งมอบให้ทาง อบจ.น่านไ้วแจกจ่ายให้กับประชาชนหลังจกนั้นขบวนคาราวานได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในเขต อ.เมืองตรัง และ อ.กันตัง จำนวน 8 จุด

นายแพทย์ กล่าวว่ จากกรลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยในจ.พัทลุง และจ.ตรัง พบว่าหลายพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร และยังมีก้นท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ ทีมคาราวานเดลินิวส์ ได้มอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่งให้ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่) นำไปช่วยพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ และอ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทางหนึ่งด้วย

○ ยังเปิดรับบริจาคช่วยชาวใต้

สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มูลนิธิแสง-ใช้กั เหน็ดระกูด เอสซีจี สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี กองทัพบก บริษัท ศรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด และกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสี่ทางใดที่มีความสนใจต้องการจะร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิแสง-ใช้กั เหน็ดระกูด สามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 161-5-006833-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน กรุงเทพฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โทร. 0-2790-1111 โดยในวันที่ 15 มี.ค. ศ.ศ. 2560 เพ็ท เน็ดเวิร์ก จำกัด นำอาหารสุนัขและแมวมามอบให้ด้วย เพื่อส่งไปช่วยเหลือสุนัขและแมวในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ด้วย

○ “อาสาสมัคร” ซ่อมบ้าน-ร.

ที่สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลซอ ลีฮัน ค.ค.อะควอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายพัชร์พงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.นราธิวาส พร้อมด้วยอาสาสมัครจิตอาสา ตามโครงการ “จิตอาสา” ซ่อมสร้างดั่งใหม่” ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาของ กศน.ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส กว่า 200 คนลงพื้นที่ทำการซ่อมหลังคาโรงเรียน บ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมจนอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

○ สอนบินถ่ายภาพน้ำท่วม

ที่ห้องประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24571

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 261.94 Ad Value: 576,268

PRValue (x3): 1,728,804

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชบวนเดลินิวส์ ช่วยพัทลุง-ตรัง

อ.นาทวี จ.สงขลา นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง ร่วมกับ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สทก.จชด.) เปิดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับให้กับครู นักเรียน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อให้ครู และนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานโดรน ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การบิน ทำแผนที่ การบินสำรวจภัยพิบัติ ทิศทางน้ำ และถ่ายภาพระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง แม้กระทั่งใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เช่น บินไปรษณีย์ฆ่าแมลงปราบศัตรูพืช

ส่วนที่วัดคอนคันทันออก ด.คูซูด อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายนิติ ดารหาระ สทกรพ.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทหาร ป.พัน 6 ร่วมกันถักดูลงยั้งชีพและถักดิมสะอาด 328 ชุด ไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในพื้นที่ ด.คูซูด และตำบลใกล้เคียง ซึ่งถูกน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมบ้านและถนนหนทางภายในหมู่บ้าน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า พ.ส.ด้ว้เพ็ทเน็ดเวิร์ค จำกัด ได้มอบอาหารสุนัขและแมวในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ด้วย

○ “รถไฟ-ถนน” เริ่มเข้าสู่ปกติ

ในส่วนของฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่าสามารถเปิดการเดินทางจากสถานีชุมทางทุ่งสง-พัทลุง ได้ในช่วงเย็นนี้ (18 ม.ค.) ทำให้สามารถเดินทางได้ถึงสถานีสุไหงโก-ลก ส่วนเส้นทางสายนครศรีธรรมราช ช่วงสถานีชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช ยังปิดซ่อมแซมทาง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ ขบวนรถเดินได้ถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ขณะนี้มีทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย จำนวน 126 สายทาง ใน 12 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 122 สายทาง (เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว) ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง แยกเป็น น้ำท่วมสูง ระดับน้ำเฉลี่ย 80-90 ซม. จำนวน 2 สายทาง (สฎ.2036, ปน.6038) น้ำกัดเซาะไหล่ทาง/คอสะพาน/ถนนขาด จำนวน 1 สายทาง ปน.1059 (คงเหลือ 1 จุด) น้ำกัดเซาะคอสะพานขาดอยู่ระหว่างถมวัสดุเชื่อมเส้นทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 18 ม.ค. ทั้งนี้หลังน้ำลดหากเส้นทางชำรุดเสียหาย จะเข้าซ่อมแซมชั่วคราวให้ประชาชนสัญจรได้ภายใน 7 วัน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

Col.Inch: 261.94 Ad Value: 576,268

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชบวนเดลินิวส์ ช่วยพทลง-ตรัง

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

PRValue (x3): 1,728,804

ศิลปิน: ลีลี

ธารน้ำใจเดลินิวส์ช่วยพี่น้องชาวใต้



ตรัง



ตรัง

รหัส ข่าว: C-170120035138

หน้า: 5/6

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24571

Col.Inch: 261.94 Ad Value: 576,268

หัวข้อข่าว: รถไฟ-ถนนลงใต้ เริ่มปกติ เดือนฝนถล่มซ้ำชบวนเดลินิวส์ ช่วยพทลุง-ตรัง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

PRValue (x3): 1,728,804 คลิป: ลีลี



ตรัง



ตรัง



ตรัง



พทลุง



สุราษฎร์ธานี



ตรัง



ตรัง

รหัส ข่าว: C-170120035138

หน้า: 6/6



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1(ซ้าย), 5, 7

Col.Inch: 70.49 Ad Value: 77,539

PRValue (x3): 232,617

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' สั่งลุยด่วน! ตลาดสินค้าท้องถิ่น ยางราคาพุ่งรอบ5ปี

**'สมคิด' สั่งลุยด่วน!
ตลาดสินค้าท้องถิ่น
ยางราคาพุ่งรอบ5ปี**
'สมคิด' ถก ก.พาณิชย์ สั่ง
ทำตลาดกลางสินค้าท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

'สมคิด'

จากการเฝ้าสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นคนค้าโพล สำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูง (ซีอีโอ) ต่อทิศทางเศรษฐกิจปี 2560 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังแสดงความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ โดย 48.98% ระบุว่าเศรษฐกิจจะทรงตัว ขณะที่ 34.69% เชื่อว่าจะขยายตัว และมีสัดส่วนสูงถึง 64.58% ระบุว่าขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในประเทศ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า ไม่มั่นใจซีอีโอใช้ฐานอะไรในการตัดสินใจเพื่อตอบแบบสำรวจ เพราะจากตัวเลขด้านเศรษฐกิจพบว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น โดยในวันที่ 30 มกราคม สศค.เตรียมปรับเป้าหมายเศรษฐกิจที่เคยประเมินไว้ 3.4% ให้สูงขึ้น แต่จะถึง 4% หรือไม่ ขอดตัวเลขในช่วงเดือนมกราคมนี้ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการลงทุนกลุ่มจังหวัด การลงทุนหมู่บ้าน การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

นายกฤษฎากล่าวว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยลบ เช่น น้ำท่วมภาคใต้ ปัญหาความไม่แน่นอนจากนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก คาดว่านับจากนี้ไปสถานการณ์จะคลี่คลายและชัดเจนมากขึ้น ด้านนายเงิน นาคชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนธันวาคม 2559 ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าความเชื่อมั่นรวมปรับเพิ่ม

ขึ้นเป็นระดับ 88.5 จากเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ระดับ 87.6 เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 22 เดือนหรือ 1 ปี 8 เดือน ปัจจัยบวกมาจากยอดขายและยอดผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี และผลจากการที่ภาครัฐออกมาตรการลดภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายของหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ จากการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2016 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร

นายเงินกล่าวว่า อย่างไรก็ตามพบว่าในเดือนธันวาคมมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ จนเกิดภาวะน้ำท่วม คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมาในเดือนมกราคม 2560 เพราะกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง และเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางพารา ป่าสัมมน้ำมันไม่ยางพาราแปรรูป เนื่องจากถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก

"ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ยังทำให้ดัชนีคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ระดับ 100 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 102 นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อราคาวัตถุดิบในภาพรวม การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานปีนี้ และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและสภาวะเศรษฐกิจโลก" นายเงินกล่าว

นายเงินกล่าวว่า ผลสำรวจด้านปัจจัยเสี่ยงต่อการประกอบกิจการพบว่าผู้ประกอบการกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลดูแล นอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคใต้

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสมคิด จาคูศรี พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางร่วมประชุมติดตามงานร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมและทดลองใช้งานห้องปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (วอร์รูม) ติดตามภาวะราคาสินค้าทั่วประเทศ และประชุมวิธีโอทางไกลกับพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้ อาทิ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในภาคใต้

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสมคิดกล่าวว่า ได้หารือเรื่องค่าครองชีพ เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งให้นโยบายทำการตลาดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมใน 3-6 เดือน โดย

ให้กระทรวงปรับงานตามกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มที่มีอยู่แล้ว ระดมสมองพาณิชย์จังหวัดจัดตั้งตลาดกลางให้เชื่อมโยงพื้นที่ตั้งแต่การผลิต การตลาด และการท่องเที่ยว เพราะลำพังสร้างตลาดแต่ไม่มีการท่องเที่ยวแล้วจะไปขายใคร

"ต้องการตลาดกลางขนาดใหญ่ ซึ่งมี 2 แบบหลัก คือ 1.ตลาดกลางทั่วไป จำหน่ายสินค้าหลากหลาย และ 2.ตลาดกลางสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นตลาดกลางเอกลักษณ์ของจังหวัดหรือภูมิภาค โดยการทำแผนที่ดูว่าจะมีกี่แห่ง อยู่จังหวัดไหน ทำได้เมื่อไร แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์อย่างไรบ้าง ไม่ใช่แค่ทำตลาดกลางแต่ขายไม่ออก แต่ต้องเชื่อมการท่องเที่ยวลง รวมถึงพัฒนาตลาดชุมชนขึ้นมาเชื่อมกับตลาดกลาง โดยดำเนินการร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วดึงนักท่องเที่ยวลงสู่ชุมชน ขณะเดียวกันต้องเชื่อมตลาดชุมชนตลาดกลางเข้าสู่การค้าขายที่ไร้พรมแดนอย่างอีคอมเมิร์ซ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่กำลังทำอยู่ และขอให้พาณิชย์ดูแลเรื่องนี้ทำให้เร็ว สิ่งไหนทำไม่ได้ก็จ้างมืออาชีพ" นายสมคิดกล่าว

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

'สมคิด'

นายสมคิดกล่าวถึงการดูแลค่าครองชีพประชาชนว่า ราคาน้ำมันขยับขึ้น แต่ไม่รู้แนวโน้มว่าจะขึ้นไปถึงจุดไหน ตอนนี้อยู่ไม่มีผลกระทบต่อราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ยืนยันดูราคาสินค้าในเชิงรุก ไม่รอให้ราคาสินค้าปรับขึ้นมาก่อน โดยมีภารกิจกับดูแล ดุลต้นทุน และมีวอร์รูมติดตามภาวะราคาสินค้าทั่วประเทศ หากขยับขึ้นราคาผิดปกติต้องถูกตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

"ด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอจะกำหนดค่าของฟ้าประชารัฐ จำหน่ายสินค้าจำเป็น เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสิฟิโน ในราคาต่ำกว่าตลาด 15-20% โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า ทำสินค้าราคาถูกออกมา ด้วยการหาทางลดต้นทุนการผลิตต่างๆ ขณะนี้ค่ายใหญ่ต่างๆ ได้ประสานงานมาแล้ว ตลาดธงฟ้านี้ทำขึ้นสำหรับผู้มีรายได้น้อย"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14194

หน้า: 1(ซ้าย), 5, 7

Col.Inch: 70.49 Ad Value: 77,539

PRValue (x3): 232,617

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' สั่งลุยด่วนตลาดสินค้าทองถิ่นยางราคาพุ่งรอบ5ปี

นายสมคิดกล่าว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวที่ ตลาดองฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาต่ำกว่าตลาด 15-20% เบื้องต้นจะมีสินค้าประมาณ 20 รายการ โดยในวันที่ 20 มกราคมนี้ จะเข้าร่วมกับสมาคมค้าส่ง-ปลีก เพื่อดำเนินงานองฟ้าประชารัฐ และในสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าด้วย ขณะเดียวกันงานองฟ้าที่จัดเป็นอีเวนต์ขายสินค้าทั่วไปที่ลดราคาจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการค้า คลัง เบ็ดเตล็ดว่า กระทรวงการค้าคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายนนี้ เพื่อนำมอกแบบสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย เช่น ลดหย่อนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ลดค่าโดยสารรถสาธารณะ โดยคาดว่าจะยอดผู้ลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 10 ล้านคน จากรอบแรกที่ลงทะเบียน 8 ล้านคน เนื่องจากพบว่าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศมีประมาณ 14-15 ล้านคน โดยช่วงสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการลงทะเบียนไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับรอบที่ผ่านมา และในรอบนี้จะขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนรับรองผู้มาลงทะเบียนว่า เป็นผู้มีรายได้น้อยจริง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการให้อินนุญาติไฟโพนแนช หรือโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนใช้บริโภคกรณีฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะว่า ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครขอใบอนุญาตไฟโพนแนชเข้ามาแล้ว 26 ราย ในจำนวนนี้กว่า 50% ส่งเอกสารครบแล้ว คาดว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 15 ราย

และคาดหวังว่าจะมีผู้มาขอทำธุรกิจไฟโพนแนช 70-100 รายทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น